


ที่ปรึกษา

	 นายสรศักดิ์	 เพียรเวช

	 นางสาวสุภาสินี	 ขมะสุนทร

บรรณาธิการ

	 นางจงเดือน	 สุทธิรัตน์

ผู้จัดการ

	 นางบุษราค�า	 เชาวน์ศิริ

กองบรรณาธิการ

นางสาวอารีย์วรรณ		 พูลทรัพย์

	 นายพิษณุ	 จารีย์พันธ์

	 นางสาวอรทัย	 แสนบุตร

	 นางสาวจุฬีวรรณ	 เติมผล

	 นายก้องเกียรติ	 ผือโย

	 นางสาวนิธิมา	 ประเสริฐภักดี

	 นางสาวสหวรรณ	 เพ็ชรไทย

	 นางสาวอาภรณ์	 เนื่องเศรษฐ์

	 นางสาวสุรดา	 เซ็นพานิช

	นางสาวเสาวลักษณ์	 ธนชัยอภิภัทร

	 นางสาวดลธี	 จุลนานนท์

	 นางสาวจริยาพร	 ดีกัลลา

ฝ่ายศิลปกรรม

	 นายมานะ	 เรืองสอน

	 นายนิธิทัศน์	 องค์อศิวชัย

	 นางสาวณัฐนันท์	 วิชิตพงศ์เมธี

พิมพ์ที่

ส�านักการพิมพ์

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

	 นางสาวกัลยรัชต์	 ขาวส�าอางค์

ภาพกิจกรรม	 ๒

การประชุมสภา	 ๙

	 สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ๙

รอบรั้วสภา	 ๑๒

	 ข่าวในประเทศ	 ๑๒

	 ข่าวต่างประเทศ	 ๒๕

แวดวงกรรมาธิการ	 ๓๐

กฎหมายควรรู้	 ๓๘

ภาพเก่าเล่าเรื่อง	 ๔๑

เรื่องน่ารู้	 ๔๗

๓๐

๒

๓๘ ๔๑ ๔๗

๙ ๑๒ ๒๕

วัตถุประสงค์
 เพื่อเป็นวารสารรายงานข่าวและบทความที่เก่ียวข้องกับวงงานรัฐสภา	 และเผยแพร่นโยบายการปฏิบัติงานของส�านักงาน										

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ให้สมาชิกฯ	 ข้าราชการ	 และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

ระเบียบการ
 ๑.	 ออกเป็นรายเดือน	 (ปีละ	๑๒	เล่ม)

	 ๒.	ส่วนราชการบอกรับเป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ ่ายใด	 ๆ	 ที่ผู ้จัดการเอกสารข่าวรัฐสภา	 กลุ ่มงานผลิตเอกสาร																													

ส�านักประชาสัมพันธ์	 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร	 เลขที่	 ๑๑๐	 ถนนประดิพัทธิ์	 แขวงพญาไท	 เขตพญาไท																																	

กรุงเทพฯ	 ๑๐๔๐๐	 โทร.	 ๐	๒๒๔๔	 ๒๒๙๑-๕	 โทรสาร	 ๐	๒๒๔๔	 ๒๒๙๒

	 ๓.	การย้ายที่อยู่ของสมาชิกโปรดแจ้งให้ผู ้จัดการทราบทันที	 พร้อมทั้งแจ้งสถานท่ีอยู ่ใหม่ให้ชัดแจ้ง	 เพื่อความสะดวก																			

ในการจัดส่งเอกสาร

เอกสารข่าวรัฐสภา

ปีที่	 ๔๔	 ฉบับที่	 ๘๗๐	 เดือนเมษายน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒
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ภาพกิจกรรม

ประธาน  สนช.  รับหนังสือจากตัวแทนคณะท�างานประชาชนเพื่อการอนุรักษ์และสิทธิมนุษยชน

 วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ  บริเวณด้านหน้า  อาคารรัฐสภา  ๑  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  รับหนังสือจากตัวแทนคณะท�างานประชาชนเพื่อการอนุรักษ์และสิทธิมนุษยชน                     

และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม  เพื่อขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติยุติการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

อุทยานแห่งชาติ  พ.ศ.  ....  และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  ....  เนื่องจาก  กฎหมายดังกล่าว

ควรมีการพิจารณาด้วยความรอบคอบมิควรรีบเร่งด�าเนินการ  เพราะอาจท�าให้กฎหมายนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่ง                           

ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จึงควรยุติการพิจารณาและส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกตั้งพิจารณา       

ต่อไป
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พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย  (Asian  Parliamentary

Assembly  -  APA)

 วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ  ห้องวอเตอร์เกท  บอลรูม  เอ  -  บี  โรงแรมอมารี  วอเตอร์เกท  กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม                              

คณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย  (Asian  Parliamentary  Assembly  -  APA)                    

ซึ่งรัฐสภาไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ  จัดขึ้นระหว่างวันที่  ๑๒  –  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  โดยมี  พลเอก  นิพัทธ ์

ทองเล็ก  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เป็นผู้กล่าวต้อนรับและ

กล่าวรายงาน  ในการประชุมครั้งนี้ได ้มีคณะผู ้แทนสมาชิกรัฐสภาของประเทศ  สมาชิกรัฐสภาเอเชีย  สมาชิก                              

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ผู้บริหารส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  และผู้บริหารส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา                  

ร่วมในพิธีด้วย
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รองประธาน  สนช.  คนที่หนึ่ง  เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน 

ประชุมทวิภาคีกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย  –  ตุรกี

 วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ  โรงแรมสยาม 

นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คนที่หนึ่ง  พร้อมด้วย  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ                 

เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน  แก่  นางฉ่ัว  ซ่ิว  ซาน                   

(Mrs.  Chua  Siew  San)  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ประจ�าประเทศไทย  เนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่

 วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ  ห้องบางล�าพู 

โรงแรมอมารี  วอเตอร์เกท  กรุงเทพฯ  นางสุวรรณี                     

สิริเวชชะพันธ์  กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย  –  ตุรกี 

พร้อมด้วย  พลเอก  วีรัณ  ฉันทศาสตร์โกศล  รองประธาน

กลุ ่มมิตรภาพฯ  ประชุมทวิภาคีร ่วมกับนางอัสสุมาน                   

แอร์โดอาน  สมาชิกสภาแห่งชาติ  สาธารณรัฐตุรกี  โดย

ท้ังสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างสองประเทศทั้งด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และ

สังคม  โดยเฉพาะการเจรจาการจัดท�า  FTA  ระหว่างไทย

และตุรกีที่มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก

ประธาน  สนช.  ให้การรับรองหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 

  วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ  ห้องบางกอกน้อย  ชั้น  ๖  โรงแรมอมารี  วอเตอร์เกท  ศาสตราจารย์ 

พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ให้การรับรอง  ดอกเตอร์ซัยยิดะห์  ฟอเทเมะห์ซุลกัดร์               

(Dr.  Seyedeh  Fatemeh  Zolghadr)  สมาชิกรัฐสภาอิหร่าน  

ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  

ในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรม 

ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย  (APA)  และคณะ  โดยมี                   

พลเอก  โปฎก  บุนนาค  ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิก 

รัฐสภาไทย  -  อิหร่าน  และพลเอก  นิพัทธ์  ทองเล็ก  

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ในฐานะประธานคณะ 

กรรมการอ�านวยการจัดการประชุม  APA  เข ้าร ่วม                

การรับรองในครั้งนี้ด้วย
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ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-มองโกเลีย  ให้การรับรองสมาชิกรัฐสภาจากมองโกเลีย

          วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  นายโกศล  เพชรสุวรรณ  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ในฐานะประธาน

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-มองโกเลียให้การรับรอง  นายพูเรฟดอช  บุคชูลุน  (Mr.Purevdorj  Bukhchuluun) 

สมาชิกรัฐสภาจากมองโกเลีย  และคณะ  ระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชา

รัฐสภาเอเชีย  (APA)  ณ  โรงแรมอมารี  วอเตอร์เกท  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างแสดงความยินดีถึง                          
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันตลอดมา  ขณะท่ีฝ่ายไทยยินด ี    

ที่ สมา ชิกรั ฐสภาจากมอง โก เลี ย เ ข ้ า ร ่ วมการประชุ ม                              

คณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของ  APA                    

ในครั้งนี้  ซึ่งรัฐสภามองโกเลียเห็นพ้องที่จะสนับสนุนรวมถึง

ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งในระดับรัฐบาล  รัฐสภา

และประชาชนของท้ังสองประเทศในด้านการค้าการลงทุน 

และการศึกษาระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งขอให้ฝ่ายไทย

ช่วยส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเที่ยวมองโกเลีย            

ให้มากขึ้น 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์งานด้านรัฐสภาของท้ังสอง

ประเทศ  โดยเฉพาะความร ่วมมือด ้านการพัฒนา                        

แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกันของส�านักงานเลขาธิการ

รัฐสภา  ซึ่งเป ็นประโยชน์อย่างยิ่งต ่อการเสริมสร ้าง

ประสบการณ์และพัฒนาความร่วมมือด้านนิติบัญญัต ิ             

ท้ังนี้  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรของไทย  ได้กล่าวเชิญชวน

สมาชิกรัฐสภาและส�านักงานเลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐ

มัลดีฟส์  เดินทางมาเยือนรัฐสภาไทยอีกครั้งหลังอาคาร

รัฐสภาแห่งใหม่สร ้างเสร็จสมบูรณ์  เพื่อแลกเปลี่ยน

แนวทางการด�าเนินงานระหว่างกัน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ให้การรับรองเลขาธิการรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ 

  วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  นายสรศักดิ์  เพียรเวช  เลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร  ให้การรับรอง                          

นายโมฮัมเมด  ราชีด  (Mr.Mohamed  Rasheed)  รองเลขาธิการรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์  คนที่หน่ึง  ระหว่าง       

การเดินทางมาร่วมประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย  (APA)  ท่ีรัฐสภาไทย 

เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น  ณ  โรงแรมอมารี  วอเตอร์เกท  กรุงเทพฯ  โดยใช้โอกาสนี้พูดคุยกระชับความสัมพันธ์  และหารือ
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รองประธาน  สนช.  คนที่หนึ่ง  ให้การรับรอง  รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองประจ�านครเซี่ยงไฮ้ 

 วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ  ห้องรับรองพิเศษ  ชั้น  ๒  อาคารรัฐสภา  ๒  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย             

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  คนที่หนึ่ง  ให้การรับรอง  นายหลี่  อ้ีผิง  (Mr.Li  Yiping)  รองประธานสภาที่ปรึกษา 

ทางการเมืองประจ�านครเซี่ยงไฮ้  และคณะ  ในโอกาสเยี่ยมคารวะ  โดยมี  คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 

สารสนเทศ  และการสื่อสารมวลชน  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  น�าโดย  พลอากาศเอก  ชาลี  จันทร์เรือง  ประธาน             

คณะกรรมาธิการ  พร้อมด้วย  ศาสตราจารย์คลินิก  นิเวศน์  นันทจิต  และพลอากาศเอก  ชูชาติ  บุญชัย  สมาชิก                   

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ร่วมให้การรับรอง

ประธาน  สนช.  ให้การรับรอง  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจ�าประเทศไทย         

  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ  ห้องรับรองพิเศษ  ชั้น  ๒  อาคารรัฐสภา  ๒  ศาสตราจารย์พิเศษ                      

พรเพชร  วิ ชิตชลชัย  ประธานสภานิติบัญญัติแห ่ งชาติ   ให ้การรับรอง  นางสาวราอูชัน  เยสบูลาโตวา
(H.E.  Ms.  Raushan  Yesbulatova)  เอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐคาซัคสถานประจ�าประเทศไทย  เพื่อน�าส่ง

สารเชิญเข ้าร ่วมการประชุมประธานรัฐสภาของ        

ประเทศในภูมิภาคยูเรเชีย  ครั้งที่  ๔  (the  4th  Meeting  

of  Speakers  of  the  Euras ian  Countr ies’                        

Parliaments)  ภายใต้หัวข้อ  “ภูมิภาคยูเรเชียท่ียิ่งใหญ่

:  Dialogue  Trust  พันธมิตรร่วม  ซึ่งก�าหนดจัดขึ้น        

ระหว ่าง วัน ท่ี   ๒๓  –  ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๒                     

ณ  กรุงอัสตานา  ประเทศคาซัคสถาน
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   รองประธาน  สนช.  คนที่หนึ่ง  ให้การรับรองผู้แทนอนามัยโลก

 วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ  ห้องรับรองพิเศษ  ชั้น  ๒  อาคารรัฐสภา  ๒  นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย                

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  คนที่หน่ึง  ให้การรับรอง  ดร.  แดเนียล  เคอร์เทสซ์  (Dr.  Daniel  Kertesz)                     

ผู ้แทนองค์การอนามัยโลกประจ�าประเทศไทย  ในโอกาสที่มาเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือเกี่ยวกับการตรากฎหมาย                       

ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย  โดยมี  พลอากาศเอก  ชนัท  รัตนอุบล  สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ  ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน  ร่วมให้การต้อนรับด้วย

  ในการนี้  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

คนท่ีหนึ่ง  ได้กล่าวช้ีแจงความคืบหน้าการด�าเนินงานของ           

สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับความปลอดภัยทางถนน  พร้อมได้กล ่าวขอบคุณ                                   

ผู้แทนองค์การอนามัยโลกฯ  ส�าหรับค�าแนะน�าในการสร้าง

ความปลอดภัยทางถนน  โดยเสนอให ้มีการติดตั้ ง                      

ระบบเบรก  ABS  และสร ้างเลนขับข่ีเฉพาะส�าหรับ             

มอเตอร์ไซค์  และสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมท่ีจะ

ท�างานร่วมกับองค์การอนามัยโลกอย่างใกล้ชิด  เพ่ือลด

จ�านวนผู ้บาดเจ็บหรือผู ้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย           

ให้ดียิ่งขึ้น

ประธาน  สนช.  ให้การรับรอง  เอกอัครราชทูตวิสามัญฯแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย  ประจ�าประเทศไทย

 วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ  ห้องรับรอง

พิเศษ  ชั้น  ๒  อาคารรัฐสภา  ๒  ศาสตราจารย์พิเศษ        

พรเพชร  วิชิตชลชัย  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ให้การรับรองนายเยฟกินี  โทมิคิน  (H.E.  Mr.  Evgeny 

Tomikhin)  เอกอัครราชทูตวิสามัญผู ้มีอ�านาจเต็มแห่ง         

สหพันธรัฐรัสเซีย  ประจ�าประเทศไทย  ในโอกาสเข้ารับ

ต�าแหน่งใหม่  โดยมี  กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-

รัสเซีย  น�าโดย  พลเอก  วีรัณ  ฉันทศาสตร ์ โกศล        

ประธานกลุ่มมิตรภาพ  พร้อมด้วย  สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ  ร่วมให้การรับรอง
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   พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดโรงเรียนประชาธิปไตยดีเด่นในระดับอาชีวศึกษา

  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  คณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  จัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดโรงเรียน

ประชาธิปไตยดีเด่นในระดับอาชีวศึกษา  เพื่อมอบโล่และ

ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตย

ต้นแบบภาครัฐ  จ�านวน  ๑๐๔  แห่ง  และสถาบันอาชีวศึกษา

ประชาธิปไตยต้นแบบภาคเอกชน  จ�านวน  ๔๒  แห่ง     

โดยมี  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ  คนที่หนึ่ง  เป็นประธานในพิธี  และ

พลต�ารวจเอก  พงศพัศ  พงษ์เจริญ  สมาชิกสภานิติบัญญัต ิ

แห่งชาติ  กล่าวรายงาน

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์

  วันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๒  ณ  แขวงการทาง

จังหวัดอุตรดิตถ์  นายพีระศักดิ์  พอจิต  รองประธานสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ  คนที่สอง  พร้อมด้วยคณะสมาชิก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคืบหน้า

โครงการก ่อสร ้าง  อุโมงค ์ทางลอดวังสีสูบ  จังหวัด

อุตรดิตถ์  ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบ

ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนจังหวัดพิจิตร 

  วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๒  ณ  บึงสีไฟ  อ�าเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร  สภานิติบัญญัติแห่งชาติจัด

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนจังหวัดพิจิตร  โดยมี  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เป็นประธานกล่าวเปิด        

โครงการฯ  และนายพีระศักดิ์   พอจิต  รองประธาน                                  

สภานิ ติบัญญัติแห ่งชาติ   คนที่สอง  กล ่าวรายงาน                         

ความคืบหน ้า โครงการฯ  พร ้อมด ้วยคณะสมาชิก                            

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พบปะเพื่อรับฟังปัญหาของ

ประชาชนในพื้นที่เก่ียวกับการพัฒนาบึงสีไฟ  ซึ่งประกอบด้วย 

ผู ้น�าท ้องถิ่น  ผู ้น�าท ้องที่   ก�านัน  ผู ้ ใหญ ่บ ้านและ

ประชาชนในพ้ืนที่  จ�านวน  ๒๐๐  คน  โดยมีนายวรพันธุ์ 

สุวัณณุสส์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  ให้การต้อนรับ
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สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การประชุมสภา

	 โดยมีก�ำหนดกำรแปรญัตติภำยใน	 ๗	 วัน	 ตำม						

ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๑๗	 วรรคหนึ่งและที่ประชุมมีมติให้

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ	 พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ

ฉบับนี้ ให ้ แล ้ ว เสร็ จภำยใน	 ๓๐	 วัน 	 นับแต ่ วันที	่																							

สภำนิติ บัญญัติ แห ่ งชำติมี มติ ตั้ ง คณะกรรมำธิ กำร																												

วิสำมัญฯ	 ชุดนี้

	 ๒.	ร่ำงพระรำชบัญญัติควำมมั่นคงด้ำนวัคซีนแห่งชำต ิ

พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว	

(เรื่องด่วนที่	 ๒) 

 ผลการพิจารณา

	 ท่ีประชุมได้พิจำรณำวำระท่ีสอง	 พิจำรณำเรียงตำม

ล�ำดับมำตรำจนจบร่ำง	 และลงมติในวำระที่สำม	 สมควร

ประกำศใช้เป ็นกฎหมำย	 พร้อมทั้งเห็นชอบด้วยกับ																		

ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ	 เพ่ือส่งไปยัง

คณะรัฐมนตรีประกอบกำรพิจำรณำด�ำเนินกำรต่อไป

	 ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ	 ได้ขอปรึกษำต่อ						

ท่ีประชุมเพื่อขอเลื่อนกำรพิจำรณำระเบียบวำระเร่ืองด่วนที่	 ๓ 

ร่ำงพระรำชบัญญัติภำษีเงินได้ปิโตรเลียม	 (ฉบับที่	 ..)	

พ.ศ.	 ....	 ออกไปพิจำรณำในวันศุกร์ที่	 ๒๑	 กันยำยน	

ครั้งที่  ๖๑  วันพฤหัสบดีที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๑
	 รับทรำบเรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุมดังนี้

	 ๑.	 รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำรกำรทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	 ก้อนเชื้อเพลิงขยะ	 (RDF)	 ..	 ทำงออก

ของกำรก�ำจัดขยะชุมชน

	 ๒.	สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติขอลำออก	 ด้วย	

พลเอก	 ยุวนฏั	 สุรยิกลุ	 ณ	 อยธุยำ	 สมำชกิสภำนติบิญัญตัิ

แห่งชำติ	 ได ้มีหนังสือขอลำออกจำกกำรเป็นสมำชิก																			

สภำนิติบัญญัติแห ่ งชำติ 	 โดยมีผลตั้ งแต ่ วัน ท่ี 	 ๑๗	

กันยำยน	 ๒๕๖๑	 จึงท�ำให้สมำชิกภำพสิ้นสุดลง

 เรื่องที่พิจารณา

	 ๑.	ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน	 (ฉบับที่	 ..) 

พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 (เรื่องด่วนที่	 ๑)	

 ผลการพิจารณา

	 ท่ีประชุมได้ลงมติในวำระที่หนึ่งรับหลักกำรแห่งร่ำง

พระรำชบัญญัติดั งกล ่ำวพิจำรณำ	 และมีมติ ให ้ตั้ ง																							

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญขึ้นคณะหนึ่ ง เพื่อพิจำรณำ									

จ�ำนวน	 ๑๖	 คน	
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๒๕๖๑	 และขอยกระเบียบวำระที่	 ๗	 เรื่องอื่น	 ๆ	 และ

ระเบียบวำระที่	 ๖	 เรื่องที่เสนอใหม่ขึ้นมำพิจำรณำก่อน

ตำมล�ำดับ	 ซึ่งที่ประชุมไม ่มีควำมเห็นเป ็นอย ่ำงอื่น	

ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติจึงได้ด�ำเนินกำรให้ที่ประชุม 

พิจำรณำเรื่องอื่น	 ๆ	 ดังนี้

	 ๑.	ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ

กำรพัฒนำกำรก�ำกับดูแลและบริหำรรัฐวิสำหกิจ	 พ.ศ.	 ....	

โดยประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ	 (นำยสมพล		

เกียรติไพบูลย์)	 ได้ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำช

บัญญัติดังกล่ำว	 เป็นครั้งที่หก	 ออกไปอีก	 ๖๐	 วัน	 โดย

ข้อบังคับกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐ 

ข้อ	 ๙๘	 วรรคหนึ่ง	 (๑)	 ก�ำหนดให้ประธำนสภำนิติบัญญัติ 

แห่งชำติเสนอต่อที่ประชุมสภำและที่ประชุมสภำอำจลงมติ

ให้ขยำยเวลำที่ก�ำหนดไว้ได้ไม่เกินสองครั้ง	 ครั้งละไม่เกิน

สำมสิบวัน	

 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมได้พิจำรณำและลงมติเห็นชอบให้งดใช	้												

ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๙๘	 วรรคหนึ่ง	 (๑)	 ประกอบข้อ	 ๒๑๓	

เป็นกำรชั่วครำวเฉพำะกรณีโดยให้คณะกรรมำธิกำร																			

วิสำมัญฯ	 ขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัต	ิ													

ดังกล่ำว	 เป็นครั้งที่หกออกไปอีก	 ๖๐	 วัน	 นับแต่วันที่	

๒๖	 กันยำยน	 ๒๕๖๑

	 ๒	 ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ

ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร ้ำง	 พ.ศ.	 ....	 โดยประธำน															

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ	 (นำยวิสุทธ์ิ	 ศรีสุพรรณ)	 ได้

ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว	

เป ็นครั้ งที่ เก ้ำ	 ออกไปอีก	 ๖๐	 วัน	 โดยข ้อบังคับ																		

กำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ข้อ	 ๙๘ 

วรรคหนึ่ง	 (๑)	 ก�ำหนดให้ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ

เสนอต่อท่ีประชุมสภำและที่ประชุมสภำอำจลงมติให	้													

ขยำยเวลำที่ก�ำหนดไว้ได้ไม่เกินสองครั้ง	 ครั้งละไม่เกิน

สำมสิบวัน	

 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมได้พิจำรณำและลงมติเห็นชอบให้งดใช	้										

ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๙๘	 วรรคหนึ่ง	 (๑)	 ประกอบข้อ	 ๒๑๓	

เป็นกำรชั่วครำวเฉพำะกรณี	 โดยให้คณะกรรมำธิกำร																	

วิสำมัญฯ	 ขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัต	ิ													

ดังกล่ำว	 เป็นครั้งท่ีเก้ำออกไปอีก	 ๖๐	 วัน	 นับแต่วันที่	

๒๒	 กันยำยน	 ๒๕๖๑

 พิจารณาเรื่องที่เสนอใหม ่

	 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของส�ำนักงำนป้องกัน								

และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 ประจ�ำป ีงบประมำณ																		

พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 (ตำมมำตรำ	 ๔๗	 แห่งพระรำชบัญญัติ

ป ้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒)	

(ระเบียบวำระที่	 ๖) 

 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมมีมติรับทรำบรำยงำนฯ	 ดังกล่ำว

 สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 รับหลักกำรแห่งร ่ำงพระรำชบัญญัติไว ้พิจำรณำ	

จ�ำนวน	 ๑	 ฉบบั	 คอื	 ร่ำงพระรำชบญัญตัคิุม้ครองแรงงำน

(ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....

 สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย  จ�านวน  ๑  ฉบับ             

คือ	 ร่ำงพระรำชบัญญัติควำมมั่นคงด้ำนวัคซีนแห่งชำติ	

พ.ศ.	 ....

ครั้งที่  ๖๒  วันศุกร์ที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๑
 เรื่องที่พิจารณา 

	 ขอเลื่อนกำรพิจำรณำระเบียบวำระเรื่องด่วนที่	 ๑	

ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน�้ำ	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะ

กรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว	 ออกไปก่อน	

 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมไม่มีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่น

	 พิจำรณำระเบียบวำระเรื่องด่วนท่ี	 ๒	 คือ	 ร่ำง					

พระรำชบัญญัติภำษี เงินได ้ป ิ โตรเลียม	 (ฉบับท่ี	 . . )	

พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว	

(เรื่องด่วนที่	 ๒)

 ผลการพิจารณา 

	 ที่ประชุมได้พิจำรณำในวำระที่สอง	 แล้วพิจำรณำ

เรียงตำมล�ำดับมำตรำจนจบร่ำง	 และลงมติในวำระที่สำม	

สมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย	 พร้อมทั้งเห็นชอบด้วยกับ

ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ	 เพ่ือส่งไปยัง

คณะรัฐมนตรีประกอบกำรพิจำรณำด�ำเนินกำรต่อไป
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 ที่ประชุมเสนอขอเลื่อนกำรพิจำรณำระเบียบวำระที่	 ๖

เรื่องที่เสนอใหม่	 คือ	 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำป	ี

พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ขององค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพ

สำธำรณะแห่งประเทศไทย	 (ส.ส.ท.)	 (ตำมมำตรำ	 ๕๒	

แห่งพระรำชบัญญัติองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพ

สำธำรณะแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑)	 ออกไปก่อน

 ผลการพิจารณา 

	 ที่ประชุมไม่มีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่น

 สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ  

 สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย  จ�านวน  ๑  ฉบับ      

คือ	 ร่ำงพระรำชบัญญัติภำษีเงินได้ปิโตรเลียม	 (ฉบับที่	 ..)	

พ.ศ.	 ....

ครั้งที่  ๖๔    วันศุกร์ที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๑
 เรื่องที่พิจารณา

	 พิจำรณำเรื่องด ่วน	 คือ	 ร ่ำงพระรำชบัญญัติ

ทรัพยำกรน�้ำ	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ

พิจำรณำเสร็จแล้ว

 ผลการพิจารณา 

	 ท่ีประชุมได้พิจำรณำในวำระท่ีสอง	 พิจำรณำเรียง

ตำมล�ำดับมำตรำจนจบร่ำง	 จำกนั้นประธำนสภำนิติบัญญัติ

แห่งชำติได้หำรือต่อที่ประชุมเพื่อขอเล่ือนไปพิจำรณำต่อ

ในกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติครั้งที่	 ๖๕/๒๕๖๑	

เป ็นพิเศษ	 วันพฤหัสบดีที่ 	 ๔	 ตุลำคม	 ๒๕๖๑	 ซึ่ง																				

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
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สหภาพรัฐสภาอย่างสม�่าเสมอ  พร้อมนี้  ประธานสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติยินดีท่ีจะมีคณะผู้แทนจากรัฐสภาไทย

เดินทางไปเข ้าร ่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาฯ                       

ณ  กรุงโดฮา  นอกจากนี้  ไทยและกาตาร์ยังเป็นสมาชิก

กรอบความร่วมมือเอเชีย  (Asia  Cooperation  Dialogue: 

ACD)  ร่วมกัน  โดยกาตาร์เป็นประธานกรอบความร่วมมือ

เอเชียในปีนี้ด้วย  ในการนี้  ท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะ

สนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ในทุกมิติของทั้งสอง

ประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น  เพื่อประโยชน์

ร่วมกันของทั้งสองประเทศ 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้การรับรองเอกอัครราชทูตฯแห่งรัฐกาตาร์

  วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ  ห้องรับรองพิเศษ  ชั้น  ๒  อาคารรัฐสภา  ๒  ศาสตราจารย์พิเศษ                  

พรเพชร  วิชิตชลชัย  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ให้การรับรอง  เชค  ญัสซิม  บิน  อับดุลเราะฮ์มาน  บิน  มุฮัมมัด 

อาลอับดุลเราะฮ์มาน  อัษษานี  (H.E.  Sheikh  Jassim  Bin  Abdulrahman  Bin  Mohammed  Alabdulrahman                 

Al-Thani)  เอกอัครราชทูตวิสามัญผู ้มีอ�านาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจ�าประเทศไทย  ในโอกาสเพ่ือหารือเก่ียวกับ                         

การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา  ครั้งที่  ๑๔๐  และการประชุมอ่ืน  ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งจะจัดข้ึนท่ีกรุงโดฮา  รัฐกาตาร์

ระหว่างวันที่  ๖  -  ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๒ 

  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและรัฐกาตาร์ท่ีด�าเนินด้วย

ความราบรื่นมายาวนานกว่า  ๓๙  ปี  และอยู่ในระดับดีในทุกระดับนับตั้งแต่ท้ังสองฝ่ายได้สถาปนาความสัมพันธ์

ทางการทูตระหว่างกัน  รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันบ่อยครั้งทั้งในระดับราชวงศ์  รัฐบาล  และประชาชน                     

ในด้านความสัมพันธ์ระดับรัฐสภา  ทั้งสองประเทศต่างเป็นสมาชิกสหภาพรัฐสภาซึ่งเป็นเวทีส�าคัญในการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ระหว่างสมาชิกรัฐสภาทั่วโลก  โดยที่ผ ่านมารัฐสภาไทยได้ส ่งคณะผู ้แทนฯ  เข้าร ่วมการประชุม                                 

รอบรั้วสภา
ข่าวในประเทศ
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  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  กล่าวว่า  ตลอดการท�างาน  ๔  ปี  ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ได้รับ               

การยอมรับจากเวทีการประชุมนานาชาติ  และการประชุมครั้งนี้นับเป็นความส�าเร็จของรัฐสภาในการจัดการประชุม          

ระดับนานาชาติอีกเวทีหนึ่ง  ขณะเดียวกัน  ในปี  ๒๕๖๒  นี้  รัฐบาลเป็นประธานอาเซียน  และรัฐสภาเป็นประธาน

สมัชชารัฐสภาอาเซียน  (AIPA)  ซึ่งในเดือน  มีนาคมนี้  รัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีท่ีปรึกษาของ       

สมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย  (AIPACODD)  ท่ี  จ.เชียงใหม่  รวมท้ังจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

ระหว่างผู้น�า  AIPA  และอาเซียน  และการประชุมสมัชชาใหญ่  AIPA  ในเดือน  สิงหาคม  นี้  ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยน        

ความคิดเห็นด้านนิติบัญญัติ  อย่างไรก็ตาม  แม้ในระยะต่อไปท่ีจะมีรัฐสภาและรัฐบาลชุดใหม่เข้ามา  ตนเช่ือมั่นว่า

รัฐสภาและรัฐบาลชุดใหม่จะสามารถสานต่องานดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง 

รัฐสภาไทย  เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย

  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ศาตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

แถลงถึงสาระส�าคัญของการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย  (APA)                           

ณ  โรงแรมอมารี  วอเตอร์เกท  กรุงเทพมหานคร  ที่รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๑๒-๑๕  กุมภาพันธ ์

๒๕๖๒  ว่าเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อมติด้านสังคมและวัฒนธรรมจ�านวน  ๑๐  ฉบับ  ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ ่

APA  ครั้งท่ี  ๑๑  ที่นครอิสตันบลู  สาธารณรัฐตุรกี  ให้การรับรองว่าเป็นร่างท่ีขอความเห็นเพ่ิมเติมจากประเทศสมาชิก 

ประกอบด้วยร่างข้อมติว่าด้วยมาตรการในการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม

ทางเอเชีย  ร่างข้อมติว่าด้วยการบูรณาการเอเชียด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ร่างข้อมติว่าด้วยการประสาน

ความร่วมมือด้านความเท่าเทียมกันทางสุขภาพในเอเชีย  ร่างข้อมติว่าด้วยการส่งเสริมสิทธิข้ันพื้นฐานของแรงงานอพยพ

ในเอเชีย  ร่างข้อมติว่าด้วยสมาชิกรัฐสภาเอเชียต่อต้านการทุจริต  ร่างข้อมติว่าด้วยสมาชิกรัฐสภาสตรีในสมัชชารัฐสภา

เอเชีย  ร่างข้อมติว่าด้วยความกลมเกลียวทางความเชื่อและอดกลั้นระหว่างศาสนาต่างๆ  ร่างข้อมติว่าด้วยความร่วมมือ

ด้านกฎหมายและนิติบัญญัติในการต่อต้านการขนย้ายวัตถุทางวัฒนธรรมในเอเชีย  ร่างข้อมติว่าด้วยความร่วมมืออย่าง       

มีประสิทธิผลในการต่อต้านยาเสพติดในเอเชีย  และร่างข้อมติว่าด้วยการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม  ต่อซีเรีย  อิรัก 

เยเมน  กาซา  และเมียนมา  ซึ่งมีแนวโน้ม

ก่อให้เกิดความหายนะทางด้านมนุษยธรรม 

นอกจากนี้  รัฐสภาไทยได้เสนอร่างข้อมติ

ใหม่จ�านวน  ๒  ฉบับ  คือร่างข้อมติว่าด้วย

การส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี

คุณภาพเพื่อสังคมท่ียั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย 

และร่างข้อมติว่าด้วยประเด็นผู ้สูงอายุใน

ภูมิภาคเอเชีย  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ

ผลักดัน  APA  ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ       

เป้าหมายในการส่งเสริมเสรีภาพ  ความ

ยุติธรรมทางสังคมตลอดจนเกิดสันติภาพ 

มติรภาพและความมัน่คงอย่างเท่าเทียมกัน 
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เข้มแข็งของสตรี  ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติข้อที่  ๕  โดยได้น�าเสนอตัวอย่างการตรา                 

พระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เช่น  พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  นอกจากนี้ 

ข้อมติเรื่องสมาชิกรัฐสภาสตรี  รัฐสภาไทยได้เสนอให้เพิ่มประเด็นการค้ามนุษย์และประเภทของการใช้ประโยชน์จากสตรี

และเด็กอื่น  ๆ  ให้มีเน้ือหาครอบคลุม  รวมทั้งเพิ่มการอ้างถึงอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก             

รูปแบบ  เนื่องจากเป็นอนุสัญญาหลักของประเด็นนี้  และครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมด  โดยไทยขอให้เพิ่มประเด็น                         

การผลักดันสตรี  ให้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในกระบวนการรักษาสันติภาพด้วย 

  สุดท้ายนี้  การประชุมครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีและได้ถกแถลงถึง

แนวทางปฏิบัติท่ีดีในการด�าเนินการร่วมกัน  ซึ่งจะท�าให้แต่ละประเทศตระหนักถึงการด�าเนินการของประเทศอื่น  ๆ            

และอาจน�าไปพัฒนาต่อยอดการด�าเนินการภายในประเทศของทั้งฝ่ายรัฐบาลและรัฐสภา  เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของ

ประชาคมระหว่างประเทศต่อไป 

แถลงผลการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย

  วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ  โรงแรมอมารี  วอเตอร์เกท  กรุงเทพมหานคร  พลเรือเอก  อมรเทพ              

ณ  บางช้าง  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ในฐานะท่ีปรึกษาคณะกรรมการอ�านวยการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการ

ว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย  (APA)  พร้อมด้วยนางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์  สมาชิกสภา  

นิติบัญญัติแห่งชาติ  ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสารัตถะ  ร่วมกันแถลงข่าวสรุปผลการประชุม

  พลเรือเอก  อมรเทพ  ณ  บางช้าง  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ในฐานะท่ีปรึกษาคณะกรรมการอ�านวยการ

จัดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย  กล่าวว่า  รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างย่ิง                

ที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  โดยได้รับการตอบรับจากผู้แทนสมาชิกรัฐสภาอย่างอบอุ่น  การประชุม                

ในครั้งนี้  มีสมาชิกจากประเทศต่าง  ๆ  เข้าร่วมจ�านวน  ๒๑  ประเทศ  และประเทศผู้สังเกตการณ์  ๑  ประเทศ                   

รวม  ๑๒๒  คน  ซ่ึงเป็นจ�านวนที่มากที่สุดในประวัติการณ์  ตั้งแต่เคยมีการจัดประชุมคณะกรรมาธิการของ  APA  มา  

โดยทุกท่านล้วนมีบทบาทในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสังคมและวัฒนธรรมอย่างกระตือรือร้น  เพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนอย่างแท้จริง  โดยที่ประชุมได้รับรองข้อมติเดิมจ�านวน  ๑๐  ข้อ  ท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านความมั่นคง

ของมนุษย์และความปรองดองในภูมิภาคเอเชีย  ซึ่งจะน�าเข้าพิจารณาในที่ประชุมครั้งต่อไปตามแนวทางปฏิบัติของ 

APA  หลังจากนี้  สมาชิกรัฐสภาประเทศต่าง  ๆ  รวมทั้งประเทศไทยจะน�าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม

น�าไปแจ้งรัฐสภาของตนและผลักดันการด�าเนินงานตามข้อมติต่อไป
  นางสุวรรณี  สิริ เวชชะพันธ ์  สมาชิกสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ  ในฐานะประธานอนุกรรมการ                  

ด้านสารัตถะ  กล่าวว่า  การประชุมในครั้งนี้แบ่งการประชุม

เป็นสองส่วน  คือ  การประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรีและ

การพิจารณาร ่างข ้อมติที่ เสนอโดยประเทศสมาชิก                       

ในส่วนของการประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรีได้มีการอภิปราย

และเสนอข้อคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง  เพ่ือผลักดัน

บทบาทของสตรีให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น  โดยในส่วน

ของรัฐสภาไทยได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศและการเสริมสร้างความ
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เรื่อง  “นวัตกรรมประชาธิปไตย  สร ้างสังคมไทย

คุณภาพ”  โดยมี  นางจงเดือน  สุทธิรัตน์  ผู้อ�านวยการ

ส�านักประชาสัมพันธ์  กล่าวรายงาน  ซึ่งโครงการ                

ดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู ้ด ้าน

นวัตกรรมประชาธิปไตยแก่เยาวชน  บุคลากรทาง           

การศึกษา  ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป  พร้อมทั้ง

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ  และสนับสนุน                  

การสร ้างผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตยที่น�าไปสู  ่              

การพัฒนาสังคมคุณภาพ

  หลังจากนั้น  รศ.ตระกูล  มีชัย  คณะรัฐศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บรรยาย  เรื่อง  “นวัตกรรม 

ประชาธิปไตย  เพื่อสังคมไทยคุณภาพ”  ซ่ึงมีใจความ

ตอนหนึ่งว่า  นวัตกรรมประชาธิปไตยคือ  สิ่งประดิษฐ์ท่ี

เกิดขึ้นใหม่จากความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานของ

ประชาธิปไตยที่มีความแตกต ่างหลากหลายแต  ่                             

ไม่แตกแยก  และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ  สังคม 

และการเมือง  ซึ่งองค์ประกอบของนวัตกรรมฯ  ได้แก่              

การเริ่มต้นคิดค้นพัฒนาแก้ไขหรือจัดการปัญหาต่าง  ๆ  

ด้วยวิธีการใหม่ในบริบทขององค์กร  หน่วยงานสถาบัน

และชุมชน  ในส่วนขององค์กร  หน่วยงาน  สถาบัน

และชุมชน  ต้องมีบทบาทส�าคัญในการริเริ่มผลักดัน

ลงมือด�าเนินการสนับสนุนกิจกรรมนั้น  ๆ  ซึ่งต้องเป็น

กิจกรรมที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ  และเกิดประโยชน์ที่เป็น

รูปธรรม  รวมทั้งเป็นกรณีตัวอย่างท่ีสามารถถ่ายทอด

ให้องค์กรอื่น  ๆ  สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ 

พิธีเปิดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ  ปี  ๒๕๖๒ 

  วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ  ห้องวิภาวดี  บอลรูม  ชั้น  ๔  โรงแรมปริ้นส์ตั้น  พาร์ค  สวีท  ถนนมิตรไมตรี 

เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  ว่าที่ร้อยต�ารวจตรี  อาพัทธ์  สุขะนันท์  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  เป็นประธานเปิดโครงการ

ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ  ปี  ๒๕๖๒  กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
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  พลเอก  มารุต  กล่าวว่า  ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญ

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และก�าลังจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่  ๒  และ  ๓  ของ  การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินี ้ 

ส่วนกระแสข่าวในโลกออนไลน์ที่ว่า  ชาวนาต้องซื้อเมล็ดพันธุ์  หากเพาะเก็บเมล็ดพันธุ์เองจะต้องโทษจ�าคุกและปรับ                

๑  แสนบาทและจ�ากัดให้ต้องใช้เมล็ดพันธุ์จากบริษัทใหญ่เท่าน้ัน  ไม่ใช่ข้อเท็จจริง  เป็นความเข้าใจผิด  โดยร่างกฎหมาย

ฉบับนี้  ระบุให้ร้านจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวต้องขายพันธุ์ข้าวคุณภาพที่ได้รับการรับรองและมีการสุ่มตรวจ  เพื่อให้ชาวนามี

เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ  แต่ไม่มีผลบังคับกับชาวนา  และขอยืนยันว่าไม่ได้เอ้ือประโยชน์ให้นายทุนใหญ่ผูกขาดการค้า

เมล็ดพันธุ์ตามที่หลายฝ่ายกล่าวหา  เพราะถ้าชาวนามีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี  ก็สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้อย่างอิสระ             

เว้นแต่ชาวนาจะไปท�าในลักษณะที่เป็นผู้ประกอบการเพ่ือค้าก�าไรเอง  จะต้องขอรับรองพันธุ์ข้าวก่อนเท่านั้น  ทั้งนี้ขอให้

มั่นใจว่า  พระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรรวมถึงผู้จ�าหน่ายข้าวในอนาคต

  พลเอก  มารุต  กล่าวเพิ่มเติมว่า  การจัดท�าร่างพระราชบัญญัติข้าว  มีหลักการส�าคัญโดยเอาชาวนาเป็นที่ตั้ง 

มีการแบ่งภาคการผลิตและภาคการตลาด  เพื่อให้ครบวงจรในการผลิตข้าวและขายข้าวทุกรูปแบบ  ส่งเสริมให้มีการ

รับรองเมล็ดพันธุ์พืช  เพื่อช่วยแก้ปัญหาเมล็ดพันธุ์ท่ีไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน  สร้างกติกาให้เกิดความเป็นธรรม

ต่อทุกฝ่ายในการซื้อขายข้าวเปลือก  รู ้ถึงต ้นทุนจริงว ่าควรขายได้ก�าไรเท่าไหร่  จัดให้มีเขตพื้นที่ที่ เหมาะสม                                             

ในการปลูกข้าวทั่วประเทศ  เพื่อแนะน�าและช่วยเหลือเกษตรกรในการปลูกข้าวในพื้นที่ที่เหมาะสม  ป้องกันการน�าเข้าข้าว

จากต่างประเทศ  เนื่องจากข้าวที่น�าเข้ามีสารตกค้างอยู่ในข้าวที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นระยะเวลา  ๕  ปี  โดยขอให้ชาวนา

ทุกคนมีความมั่นใจว่าร่างพระราชบัญญัติข้าวที่จัดท�าขึ้นมานี้  จะท�าให้พี่น้องชาวนาได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นและ                 

ได้ราคาซื้อขายเป็นธรรมมากขึ้น

  ด้านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  กล่าวว่า  เชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้อง

ชาวนา  พร้อมยืนยันว่า  ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้าน  รวมถึงคณะกรรมาธิการวิสามัญก็ได้ลงพื้นที่                 

รับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องชาวนาอย่างต่อเนื่อง  และพร้อมสร้างความเป็นธรรมต่อพี่น้องชาวนามากที่สุด 

แถลงข่าว  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติข้าว  พ.ศ.  ....

  วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

พร้อมด้วย  พลเอก  มารุต  ปัชโชตะสิงห์  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว  พ.ศ.  ....  

และคณะ  ร่วมแถลงข่าว  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติข้าว  พ.ศ.  ....  ในกรณีที่มีสื่อต่างๆ  ในโซเชียลเผยแพร่ข้อมูล                

ที่บิดเบือนความจริง  ท�าให้ชาวนาเกิดความเข้าใจผิดต่อร่างดังกล่าว  โดยมีนายระวี  รุ่งเรือง  นายกสมาคมเครือข่าย

ชาวนาไทย  และนายวิชัย  ชิตยวงษ์  นายกสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย  พร้อมด้วยชาวนากว่าร้อยคนเข้าร่วมรับฟัง 

นายระวี  รุ่งเรือง
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ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ  เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาครัฐสภา  ประจ�าปี  ๒๕๖๒ 

  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ  ส�านักงานใหญ่สหประชาชาติ  นครนิวยอร์ก  สหรัฐอเมริกา  คณะผู้แทน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  น�าโดย  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พร้อมด้วย

นางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ  และนายวรพล  โสคติยานุรักษ์  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เข้าร่วมการประชุมรับฟัง            

ความคิดเห็นภาครัฐสภา  ประจ�าปี  ๒๕๖๒  (The  2019  Parliamentary  Hearing  at  the  United  Nations)  ซึ่งจัดขึ้น 

ระหว่างวันที่  ๒๑-๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ภายใต้หัวข้อหลัก  “ความท้าทายต่อแนวคิดพหุภาคีนิยมที่ก�าลังปรากฏขึ้น  : 

การตอบสนองของภาครัฐสภา”  (Emerging  challenges  to  multilateralism  :  Parliamentary  response)  เพื่อทบทวน 

ระบบพหุภาคีนิยม  ซึ่งก�าลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงได้และเพื่อ

อภิปรายหาแนวทางที่การเมืองภายในประเทศและสถาบันต่าง  ๆ  จะช่วยสร้างเสริมความแข็งแกร่งของระบบพหุภาคี

นิยมในทุกมิติ  โดยรัฐสภาจ�าเป็นต้องมีส่วนร่วมในการหารือร่วมกับสหประชาชาติเกี่ยวกับอนาคตของแนวคิดพหุภาคี

นิยมเพื่อสร ้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในระบบพหุภาคีให ้เกิดขึ้นใหม่  โดยมี  Ms.  Maria  Fernanda 

Espinosa  Garcés  ประธานการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ  ครั้งท่ี  ๗๓  และ  Ms.  Gabriela                                    

Cuevas  Barron  ประธานสหภาพรัฐสภา  กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม 
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สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ลงมติผ่านร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก 

  วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  มีมติประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติจราจร

ทางบก  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ประกาศใช้เป็นกฎหมาย  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย  ๑๓๘  เสียง  ไม่เห็นด้วย  ไม่มี 

และงดออกเสียง  ๓  เสียง  ไม่ลงคะแนน  ๑  เสียง  และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  จากนั้นจะจัดส่ง

ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

  พลอากาศเอก  อดิศักด์ิ  กลั่นเสนาะ  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก 

(ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  กล่าวว่า  ร่างกฎหมายฉบับนี้มีทั้งหมด  ๒๓  มาตรา  โดยสาเหตุที่ตรา

ขึ้นเนื่องจากปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศมีจ�านวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก                

การที่ผู ้ขับขี่ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ประกอบกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก                       

พ.ศ.  ๒๕๒๒  ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานานแล้ว  บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน                              

จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้   

  สาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้  ประกอบด้วย  การแก้ไขเพิ่มเติมบท

นิยามค�าว่า  “ใบอนุญาตขับขี่”  และ  “เจ้าพนักงานจราจร”  ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  ก�าหนด

ให้มีการจัดท�าข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและการกระท�าความผิดของผู้ได้รับใบอนุญาตขับข่ี  ข้อมูลทะเบียนรถ  และข้อมูลอื่น

ที่เกี่ยวข้อง  และให้หน่วยงานของรัฐมีการประสานข้อมูลดังกล่าวร่วมกัน  การก�าหนดให้ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่

กับตัวขณะขับรถ  และก�าหนดโทษส�าหรับฝ่าฝืนกรณีดังกล่าว  การก�าหนดข้อห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะเมาสุรา

หรือของเมาอย่างอื่น  การปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรการในการออกใบส่ัง  การก�าหนดหลักเกณฑ์การยึดใบอนุญาตขับขี่                     

โดยเฉพาะกรณีที่เจ้าพนักงานจราจรเห็นว่าผู้ขับขี่ผู้นั้นอยู่ในสภาพที่หากให้ขับรถต่อไปอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย          

หรือทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น  ให้เจ้าพนักงานจราจรมีอ�านาจยึดใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขี่ดังกล่าว  หรือบันทึกการ

ยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  หรือระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราวเพ่ือมิให้ผู้นั้นขับรถ  และให้

เจ้าพนักงานจราจรยอมให้ผู้ขับข่ีขับรถได้  เมื่อผู้ขับข่ีนั้นอยู่ในสภาพท่ีสามารถขับรถต่อไปได้  นอกจากน้ี  ยังปรับปรุงวิธี

การช�าระค่าปรับตามใบสั่งโดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งปรับปรุงมาตรการบันทึกคะแนนความประพฤติใน

การขับขี่

  ด้าน  พลต�ารวจตรี  เอกรักษ์  ลิ้มสังกาศ  โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  และรองผู้บัญชาการศึกษา  สตช. 

กล่าวช้ีแจงว่า  กฎหมายฉบับนี้ก�าหนดให้มีมาตรการตัดคะแนนความประพฤติผู้ขับขี่ที่ท�าผิดกฎหมายจราจร  เช่น  ผู้ขับขี่

ที่ฝ่าฝืน  ๑๐  ข้อหาจราจรร้ายแรงจะถูกปรับและตัดคะแนนด้วย  และหากไม่ช�าระค่าปรับจะต้องถูกตัดคะแนน                  

ความประพฤติเพิ่มขึ้นด้วย  ซึ่งจะเป็นการท�าให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและขับขี่ด้วยความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น



   

19 รอบรั้วสภา - ข่าวในประเทศ

   

ความเข้าใจเกี่ยวกับนักกฎหมายนิติบัญญัติของส่วนราชการ

สังกัดรัฐสภา  พร้อมบรรยายหัวข้อ  หลักการ  แนวคิด             

และเจตนารมณ์เก่ียวกับนักกฎหมายนิติบัญญัติ  และหัวข้อ 

ระเบียบ  ก.ร.  ว่าด้วยการก�าหนดต�าแหน่งนักกฎหมาย

นิติบัญญัติ  โดยมี  นายสรศักดิ์  เพียรเวช  เลขาธิการ                  

สภาผู้แทนราษฎรกล่าวรายงาน

  จากนั้น  พลอากาศเอก  วีรวิท  คงศักดิ์  กรรมการ

พิจารณา  ศึกษา  และจัดท�าระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์ฯ

บรรยายในหัวข้อหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือก

บุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ        

ช้ันที่  ๒  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการคัดเลือก

บุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ          

ชั้นที่  ๑

  หลังจากนั้น  นายสรศักด์ิ  เพียรเวช  เลขาธิการ 

สภาผู้แทนราษฎร  อภิปรายในหัวข้อ  หลักเกณฑ์  วิธีการ

และเง่ือนไขการท�าข้อตกลงการปฏิบัติงานและการประเมิน

ผลการปฏิ บั ติ ง านของนั กกฎหมายนิ ติ บัญญัติ และ                            

นายนัฑ  ผาสุข  เลขาธิการวุฒิสภา  อภิปรายในหัวข้อ        

คู ่ มื อการด� า เนินการ เกี่ ย วกับต� าแหน ่ งนั กกฎหมาย                 

นิติบัญญัติ 

  นายกมล  บูรณพงศ์  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  กล่าวชี้แจงถึงการปรับแก้ไขให้ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาต

ขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเพื่อขอตรวจ  ที่รวมถึงการแสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์หรือส�าเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับข่ีว่า  ประชาชนสามารถใช้ส�าเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ในการพกพา

เพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานได้  ซ่ึงปัจจุบันกรมฯ  ได้จัดท�าโครงการการใช้ใบอนุญาตขับขี่แบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือใบขับขี่

เสมือนจริง  ผ่านแอพพลิเคชั่น  และมีการออกใบอนุญาตขับขี่รุ่นที่มีคิวอาร์โค้ด  ไปแล้วกว่า  ๘  ล้านฉบับ  ซ่ึงขณะนี้

อยู่ระหว่างพัฒนารูปแบบการให้บริการข้อมูลให้รองรับเทคโนโลยีดังกล่าวในอนาคต 

โครงการสัมมนาการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนักกฎหมายนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

  วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุม  ๒๑๓  -  ๒๑๖  ชั้น  ๒  อาคารรัฐสภา  ๒  นายสุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  คนท่ีหนึ่ง  เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการสร้างความรู้
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ประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ ้าภาพจัดประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย 

(AIPACODD)  ครั้งที่  ๒ 

    วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  พลอากาศเอก  ชูชาติ  บุญชัย  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ในฐานะ

ประธานคณะอนุกรรมการด้านการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียน  (AIPA)  เป็นประธานการประชุม      

เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมจัดการประชุมคณะมนตรีท่ีปรึกษา

ของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย  (AIPACODD)  ครั้งท่ี  ๒                          

ที่ รัฐสภาไทยจะเป ็นเจ ้าภาพจัดขึ้นระหว ่างวันท่ี  ๑๒-๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๒                                   

ณ  โรงเเรม  เลอ  เมอริเดียน  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร 

วิชิตชลชัย  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เป็นประธานในพิธีเปิด 

  ส�าหรับการประชุมดังกล่าวรัฐสภาในอาเซียนจะร่วมพิจารณาร่างข้อมติว่า

ด้วยการพัฒนาทางเลือกเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนปลอดยาเสพติด  ส่วนการเลือก

สถานที่ประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาได้เยี่ยมชมโครงการสถานี

เกษตรหลวงอินทนนท์  เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตของเกษตรกรท้องถิ่น  ที่สอดคล้อง

กับแนวความคิดหลักของการประชุม  คือความส�าเร็จของประเทศไทยในการปลูกพืช

เศรษฐกิจทดแทนการปลูกพืชเสพติดตามโครงการตามพระราชด�าริฯ  อีกด้วย
พลอากาศเอก  ชูชาติ  บุญชัย

  นอกจากนี้  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะเสนอร่างข้อมติให้สมาชิก  AIPA  พิจารณาและแสดงความเห็น 

รวมทั้งจะมีการเสนอรายงานสถานการณ์ด้านยาเสพติดจากผู้แทนประเทศต่าง  ๆ  รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ  ได้แก ่

UNODC  เเละ  ASOD  ขณะที่ประเทศไทยจะน�าเสนอรายงานสถานการณ์ด้านยาเสพติดท่ีจัดท�าโดยส�านักงาน                      

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เพื่อให้รัฐสภาสมาชิกได้ร่วมอภิปรายเพื่อมุ่งสู ่การบรรลุเป้าหมาย

ประชาคมอาเซียนปลอดยาเสพติดต่อไป 
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เปิดงานนิทรรศการฯ  ในโครงการสัมมนา  "ผู้แสดงความสามารถตามกฎหมายการขอทาน

  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เป็นประธานกล่าวเปิดงานนิทรรศการและการแสดงของผู้แสดงความสามารถคนพิการ  ตามโครงการสัมมนา  “ผู้แสดง

ความสามารถตามกฎหมายการขอทาน”  ที่มี  นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์  ประธานกรรมาธิการการสังคม  เด็ก  เยาวชน 

  ด้านประธานกรรมการจัดมหกรรมผู ้แสดงความสามารถ  กล่าวว่า  การจัดโครงการสัมมนา  “ผู ้แสดง                         

ความสามารถตามกฎหมายการขอทาน”  ในวันน้ี  ถือเป็นเวทีน�าเสนอผลงานของผู้พิการท่ีมีความสามารถหลากหลาย 

และสะท้อนให้เห็นถึงความส�าเร็จของการตรากฎหมายควบคุมการขอทาน  ที่ได้ส่งเสริมคนพิการให้มีศักดิ์ศรี  มีอาชีพ                

มีรายได้  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  รวมถึงเพื่อเผยแพร่สาระส�าคัญกฎหมายควบคุมคนการขอทาน  และสร้างความรู ้

ความเข้าใจ  ให้สังคมได้เข้าใจ  ถึงผู้แสดงความสามารถตามกฎหมายควบคุมการขอทานดังกล่าว 

ที่มา:  http://www.chainat.dsdw.go.th/การจำาแนกลักษณะผู้ทำาการ/

สตรี   ผู ้ สู งอายุ   คนพิการ  และผู ้ ด ้อยโอกาส  สภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ  เป็นประธานกรรมการจัดมหกรรม                 

ผู้แสดงความสามารถ  ในคณะกรรมการจัดมหกรรมผู้แสดง

ความสามารถ  ณ  รัฐสภา

  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ได้กล่าวขอบคุณ

คณะผู ้ จัดงานและมีความยินดีเป ็นอย่างยิ่งที่ได ้มาเป็น

ประธานในงาน  ผู้แสดงความสามารถตามกฎหมายการ

ขอทาน  ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ได้แก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขอทาน  จนน�ามาสู่การตรา

พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน  อันเป็นการแก้ไขปัญหา

สังคม  ส่งเสริม  และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้แสดงความ

สามารถ  น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  ทั้งนี้  มหกรรมผู ้แสดงความ

สามารถของคนพิการ  ได ้เกิดจากความร่วมมือร ่วมใจ                      

จากทุกภาคส่วน  เพื่อสรรสร้างให้สังคมไทยได้ตระหนักว่า 

การตรากฎหมายควบคุมการขอทาน  สามารถที่ จะ

เปลี่ยนแปลงประชาชนได้มีศักดิ์ศรี  มีอาชีพ  มีรายได้  และ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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รับหนังสือจากตัวแทน  ๑๖๘  องค์กรภาคประชาชน

  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

รับยื่นหนังสือจากตัวแทน  ๑๖๘  องค์กรภาคประชาชนน�าโดย  นายประยงค์  ดอกล�าใย  ประธานคณะกรรมการ

ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน  (กป.อพช.)  เพื่อขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติยุติการพิจารณากฎหมายทุกฉบับ  และ

ลาออกจากต�าแหน่ง  เนื่องจากอีกไม่เกิน  ๓  เดือน  จะมีสภาชุดใหม่เข้ามาท�าหน้าที่  โดยนายประยงค์  กล่าวว่า                    

การที่เร่งรีบพิจารณากฎหมาย  โดยที่กฎหมายทั้งหมดไม่ได้มีความจ�าเป็นเร่งด่วนต่อการบริหารประเทศ  จะท�าให ้                  

การพิจารณากฎหมายขาดความรอบคอบ  ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน  ส่งผลให้กฎหมายหลายฉบับ                 

มีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนในอนาคต

  ด้านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  กล่าวว่า 

กฎหมายที่ค้างอยู่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ขณะนี้  อยู่ใน

วาระ  ๒  และ  ๓  ซึ่งหลายฉบับมีความจ�าเป็นเร่งด่วน 

หากปล่อยไว้จะกระทบต่อรัฐและประชาชน  ทั้งกฎหมาย

การประมงที่ รั ฐบาลมี พันธะสัญญาระหว ่างประเทศ         

กฎหมายคนสูญหายและการทรมานบุคคล  โดยเฉพาะ              

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะเป็นเรื่อง

ส�าคัญ  เนื่องจากเรียกร้องกันมานานหลายปี  และเป็นเรื่อง     

ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง  ซึ่งกว่าจะมีสภาชุดใหม่               

ต้องใช้เวลาอีกนาน 

มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่อุทิศตนบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านการกู้ชีพฉุกเฉิน

  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  คนท่ีหนึ่ง 

ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการ  ประสานงาน  กู้ชีพฉุกเฉิน  เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคล            

ผู้อุทิศตนบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านการกู้ชีพฉุกเฉิน  ที่ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์

ตกลงมาจากสะพานตากสิน  คือนายสุรเชษฎ์  นิลทอง  นายสิราวุธ  ชมชื่น  นายวิชัย  ดาบแก้ว  และนายบุญลือ                    

คงแสง  พร้อมมอบรองวัลและเกียรติบัตรให้กับเจ้าของคลิปจากกล้องหน้ารถ  ในโครงการเสริมสร้างจิตส�านึกการใช้รถ              

ใช ้ถนนจากคลิป  VDO  เดือนมกราคม  ๒๕๖๒  ดังนี ้        

รางวัลที่  ๓  ชื่อคลิป  แจ๊สซิ่ง  เจ้าของคลิป  นายจตุรงค ์         

อัมพรสุวรรณา  จ�านวนเงิน  ๖,๐๐๐  บาท  และเกียรติบัตร 

พร้อมด้วยรางวัลชมเชย  จ�านวน  ๓  รางวัล  รางวัลละ 

๒,๐๐๐  บาท  พร ้อมเกียรติบัตร  คือ  ๑.  ช่ือคลิป                       

หลบกรวยบนไหล่ทาง  น.ส.  ปริญ  แพรมณี  ๒.  ชื่อคลิป 

รอนิดรอหน ่อยไม ่ ได ้   นายณัฐฐ ์พล  ลวะฤทธิ์บุตร                          

และ  ๓.  ชื่อคลิป  มอเตอร์ไซค์ตกสะพาน  นายธีรโชติ                             

ลิ้มปิโชติกุล  
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ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  พ.ศ.  ....  เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว

  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  พ.ศ.  ....  ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  ด้วยคะแนน  ๑๓๓  เสียง  งดออกเสียง              

๑๖  เสียง  เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป 

  นางเสาวณี  สุวรรณชีพ  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์  พ.ศ.  ....  แถลงข่าวภายหลังจากท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติเห็นชอบประกาศใช้                        

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  เป็นกฎหมาย  ว่าร่างฉบับนี้จัดท�าข้ึนเพ่ือช่วยควบคุม

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบที่จะเข้ามาภายในราชอาณาจักรไทยและป้องกันความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อ

โครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงของประเทศ  พร้อมท้ังยืนยันว่า  ไม่ได้มีการจ�ากัดสิทธิของประชาชน  หรือส่ือมวลชน

ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการทางไซเบอร์  แต่จะเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้เป็นเจ้าของข้อมูล  และความปลอดภัยของ

ประเทศ

ที่มา:  https://theworldnews.net/th-news/rathcchadklumrabmuue-

phaykhukkhaamaicheb-r

  ส�าหรับเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้  เนื่องจากปัจจุบันการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้เครือข่าย

คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต  โครงข่ายคมนาคม  หรือการให้บริการโดยปกติของดาวเทียม  มีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทาง

ไซเบอร์อันอาจกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ  และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  ดังนั้น  กฎหมายว่าด้วยการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกัน  รับมือ  และลดภัยคุกคามทางไซเบอร์อันอาจจะกระทบต่อ

ความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  ดังนั้น  เพื่อให้สามารถป้องกัน  หรือรับมือกับภัยคุกคามทาง

ไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที  จึงจ�าเป็นต้องก�าหนดลักษณะของภารกิจหรือบริการท่ีมีความส�าคัญเป็นโครงสร้างพื้นฐาน

ส�าคัญทางสารสนเทศ  ทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน  ท่ีจะต้องมีการป้องกัน  รับมือ  และลดความเสี่ยงจาก

ภัยคุกคามทางไซเบอร์  มิให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงในด้านต่างๆ  รวมทั้งให้มีหน่วยงานเพ่ือรับผิดชอบในการ

ด�าเนินการ  ประสานการปฏิบัติ  ตลอดจนก�าหนดให้มีแผนปฏิบัติการและมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์อย่างมีเอกภาพและต่อเนื่อง  เพื่อให้การป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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ความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติด

อันตราย  (AIPACODD)  ครั้งที่  ๒

  วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๒  พลอากาศเอก  ชูชาติ  บุญชัย  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ในฐานะประธาน                

คณะอนุกรรมการด้านการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว ่าด ้วยยาเสพติดอันตราย 

(AIPACODD)  ครั้งที่  ๒  กล่าวยืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวท่ีรัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น      

ระหว่างวันที่  ๑๒-๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๒  ท่ีโรงแรมเลอเมอริเดียน  จ.เชียงใหม่  พร้อมย�้าถึงความส�าคัญของการประชุมว่า 

รัฐสภาสมาชิกทั้ง  ๑๐  ประเทศ  และองค์กรระหว่างประเทศคือ  ส�านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง

สหประชาชาติ  (UNODC)  และเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด  (ASOD)  จะหารือและแสดงความเห็นเพื่อ                 

การสร้างความร่วมมือต่อปัญหาเดียวกันที่ทุกประเทศประสบ  คือ  ปัญหายาเสพติดท่ีมีสถานการณ์และความรุนแรง                 

แตกต่างกัน  ขณะท่ีประเทศไทยเองอยู่ในท�าเลที่เป็นแหล่งขนย้าย  ถ่ายเท  และใกล้กับแหล่งผลิต  ส่วนรัฐสภาสมาชิก

อาเซียนประเทศอื่น  ๆ  ล้วนมีบริบทของปัญหาแตกต่างกันไป  แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการท�าให้ยาเสพติดลดลง 

และหมดไปจากภูมิภาคในที่สุด

  พลอากาศเอก  ชูชาติ  กล่าวว่า  ในการประชุมดังกล่าวจะน�าผู้แทนสมาชิก  AIPA  เดินทางไปศึกษาการด�าเนินงาน       

โครงการในพระราชด�าริของในหลวงรัชกาลท่ี  ๙  ณ  พื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์  และบ้านเมืองอาง  ซึ่งเป็น           

การปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่เคยปลูกพืชเสพติดให้กลายเป็นพ้ืนท่ีปลูกพืชเมืองหนาว  และปลูกผักปลอดสารพิษ  เพ่ือให้รัฐสภา

สมาชิกได้ศึกษาเป็นแนวทาง  ขณะเดียวกันท่ีประชุม  AIPACODD  ได้มีการหารือเพื่อให้การแก้ปัญหาด้านยาเสพติด            

เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว  จึงได้พยายามวางแนวทางการด�าเนินการและติดตามผลการแก้ไขปัญหาในภูมิภาค            

ร่วมกันด้วยการหารือน�าไปสู่การจัดต้ังคณะท�างานแบบ  Working  group  เพื่อให้ความตกลงท่ีได้จากการประชุมเกิด       

ผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ 
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เดือนมีนาคม  ๒๕๖๓  เทียบกับการเกินดุล  ๐.๔%  ในปีงบประมาณ

ปัจจุบัน

  ทั้งนี้  รัฐบาลสิงคโปร์จะใช้งบประมาณดังกล่าวในการกระตุ้น

เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากอุปสงค์โลกที่อ่อนแอรวมท้ังเพ่ิมค่าใช้จ่าย

ด้านการรักษาสุขภาพประชากรสูงวัย  และการลดหย่อนภาษีและงบประมาณ 

ของสิงคโปร์ยังระบุถึงการลดการพึ่งพาแรงงานต่างชาติในธุรกิจอาหาร           

และค้าปลีก  โดยจะมีการลดโควตาแรงงานต่างชาติในธุรกิจบริการเริ่ม

ตั้งแต่ปี  ๒๕๖๓

  ส�าหรับกระบวนการข้ันตอนต่อจากนี้  คือ  การส่งร ่าง

กฎหมาย  ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน  ๖๐  วันในการตรวจสอบ  และส่งร่างกฎหมายกลับ

มาให้ท่ีประชุมสภาลงมติอีกครั้ง  โดยการลงมติในครั้งต่อไปซึ่งจะเป็น

ครั้งสุดท้าย  การผ่านร่างกฎหมายต้องได้รับเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 

๒  ใน  ๓  ของที่ประชุม  หลังจากนั้นร่างกฎหมายจะต้องผ่านการลงมติ

จากประชาชนด้วย           

สิงคโปร์เตรียมลดโควตาแรงงานต่างชาติ
  วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  นายเฮง  สวี  เคียต  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  สิงคโปร์  กล่าวต่อ

รัฐสภาว่า  งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี  ๒๕๖๒  ของสิงคโปร์จะยังคงให้ความส�าคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  โดยจะ

เป็นงบประมาณขาดดุล  ๗.๑  พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์  (๕.๒๔  พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)  ขณะท่ีรายจ่ายของกระทรวงต่าง  ๆ 

ประมาณ  ๘.๐๓  หม่ืนล้านดอลลาร์  โดยเพิ่มข้ึน  ๑.๖%  เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  นอกจากนี้  รัฐบาล            

คาดการณ์ตัวเลขขาดดุลงบประมาณ  ๐.๗%  ของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  (GDP)  ในปีงบประมาณที่สิ้นสุด

รัฐสภาอียิปต์พิจารณาขยายเวลาการด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดี
  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติของอียิปต์มีมติเสียงข้างมาก                              

ด้วยคะแนนเสียง  ๔๘๕  เสียง  จากทั้งหมด  ๕๙๖  เสียง  เพื่อรับรองร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา  ๑๔๐  ของรัฐธรรมนูญ

ฉบับปี  ๒๕๕๗  ว่าด้วยการขยายระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งของประธานาธิบดีจาก  ๔  ปีเป็น  ๖  ปี  หลังใช้เวลา

อภิปรายต่อเนื่อง  ๓  รอบเป็นเวลานานกว่า  ๑๐  ชั่วโมง  แม้แถลงการณ์ของส�านักเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ           

ไม่ได้ระบุว่ามีผู ้ออกเสียงคัดค้านและงดออกเสียงจ�านวนเท่าใด  แต่มีการเปิดเผยจากแหล่งข่าวว่า  มีสมาชิกจาก                   

พรรคฝ่ายค้าน  ๑๔  คน  ออกเสียงคัดค้าน  และงดออกเสียง  ๒  เสียง

นายเฮง  สวี  เคียต
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  ผู้น�าจีน  แสดงความเห็น  ว่า  จีน-อิหร่าน  ต่างเป็น

ประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่  มิตรภาพทั้งสองประเทศ                 

มีมาช้านาน  จีนให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมยุทธศาสตร์

หุ ้นส่วนทุกด้านกับอิหร่าน  เพราะเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับ           

ผลประโยชน์ร่วมกันของสองฝ่าย  และภายใต้สถานการณ์ใหม ่

จีน  –  อิหร่าน  ควรเพิ่มความเชื่อถือกันทางยุทธศาสตร ์        

ให้มากขึ้น  เพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคง  การปราบปราม

การก่อการร้าย  รวมถึงให้การสนับสนุนในเวทีพหุภาคีสากล 

และร่วมกันเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ           

แบบใหม่และสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษย์

  อย่างไรก็ดี  ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว                  

ท่ีก�าหนดให้รัฐบาลต้องแบ่งต�าแหน่งรัฐมนตรีที่ส�าคัญ                       

ให้แก่ทหาร  เช่น  รัฐมนตรีด้านความมั่นคง  รวมถึงแบ่ง               

ที่นั่งในรัฐสภาในแก่ทหาร  ๒๕%  นั้น  ส่งผลให้ทหาร

สามารถใช้สิทธิวีโต้การแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ได้

  ทั้งนี้  ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นไปตามค�าม่ัน

สัญญาของ  อองซานซูจี  ท่ีปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรี           

ต่างประเทศเมียนมา  ท่ีเคยประกาศไว้ว่า  จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ที่ร่างขึ้นโดยทหารในการหาเสียงเลือกตั้งท่ัวไปของเมียนมา

ในปี  ๒๐๑๕  ที่ซูจีคว้าชัยชนะไปอย่างถล่มทลาย

ผู้น�าจีน  ย�้านโยบายสร้างความสัมพันธ์กับอิหร่าน
  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  นาย  สี  จิ้นผิง  ประธานาธิบดีของจีน  กล่าวกับนายอาลี  ลาริจาน ี        

ประธานรัฐสภาและคณะผู้แทนจากอิหร่าน  รวมถึง  นายบิจาน  ซันกาเนห์  รัฐมนตรีกระทรวงน�้ามัน  ท่ีเดินทางเยือน

กรุงปักกิ่ง  ว่า  จุดยืนของรัฐบาลจีน  ในเรื่องการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนในเชิงยุทธศาสตร์ทุก  ๆ  ด้านกับอิหร่านยังคง

ไม่เปลี่ยนแปลง  ถึงแม้ว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศจะเปล่ียนไป  เนื่องจาก  ท้ังสองประเทศมีความสัมพันธ์ทางการทูต

และไว้ใจซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนาน

รัฐสภาเมียนมาเตรียมการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  รัฐสภาเมียนมามีมติเสียงข้างมาก  อนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วม              

เพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันปี  ๒๐๐๘  ที่ร่างขึ้นโดยกองทัพเมียนมา  หลังรัฐธรรมนูญฉบับนี้          

ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตย

  นาย  ตุนตุนเฮียน  รองประธานสภาและสมาชิกวุฒิสภาของพรรคสันนิบาตเพื่อประชาธิปไตย  (เอ็นแอลดี) 

เปิดเผยว่า  ผู ้ที่จะเข้ามานั่งในคณะกรรมการเพ่ือแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้จะมาจากทุกพรรค  ประกอบด้วย                                       

พรรคเอ็นแอลดี  ๑๘  ที่นั่ง  ทหาร  ๘  ที่นั่ง  พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา  ๒  ที่นั่ง  และส่วนที่เหลือจะมาจาก                        

พรรคอื่นๆ  แต่ยังคงไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนส�าหรับแผนการแก้ไข    



27 รอบรั้วสภา - ข่าวต่างประเทศ

   
รัสเซียห้ามทหารใช้สมาร์ทโฟน
  วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  รัฐสภารัสเซีย  อนุมัติผ่านร่างกฎหมายห้ามทหารในกองทัพใช้สมาร์ทโฟน

ระหว่างปฏิบัติหน้าที่  ด้วยคะแนนสนับสนุน  ๔๐๐  จากท้ังหมด  ๔๕๐  เสียง  โดยเนื้อหากฎหมายฉบับนี้ห้ามทหารใช้

สมาร์ทโฟนถ่ายรูป  หรือสื่อสารสังคมออนไลน์ระหว่างปฏิบัติหน้าท่ี  แต่ยังสามารถใช้โทรศัพท์พูดคุยและส่งข้อความถึง

หน่วยงานได้ตามปกติ  ส่วนกฎระเบียบข้อห้ามเกี่ยวกับ 

การใช้แท็บเลตและคอมพิวเตอร์พกพาจะมีการพิจารณา

ในรายละเอียด  เ พ่ือสั่ งห ้ามใช ้ ในขั้นต ่อไป  ทั้ ง น้ี                    

ทหารรัสเซียได้รับค�าสั่งห้ามพูดคุย  เรื่องเกี่ยวกับกองทัพ

แก่สื่อมวลชน  เพราะหลายครั้งเกิดการรั่วไหลของข้อมูล

ลับเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของกองทัพรัสเซีย                    

ในต่างแดน  เช่น  กรณีความขัดแย้งในยูเครนหรือซีเรีย 

ส�าหรับกฎหมาย  ฉบับใหม่นี้อยู ่ระหว่างรอขั้นตอน         

อนุมัติจากวุฒิสภาและลงนามรับรองโดยประธานาธิบด ี                         

วลาดีมีร์  ปูติน

  นอกจากนี้  รัฐสภาไต้หวันจะลงมติร่างกฎหมาย       

คู ่ชีวิตภายในเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ตามค�าวินิจฉัย

ของศาลรัฐธรรมนูญในปี  ๒๕๖๐  ท่ีรับรองสิทธิการแต่งงาน

ของคนรักเพศเดียวกัน  ขณะท่ีปัญหาการแบ่งแยกนั้นถือเป็น

ความท้าทายของ  ไช่อิงเหวิน  (Tsai  Ing-wen)  ประธานาธิบดี 

ของไต้หวัน  เนื่องจากพรรคการเมืองของเธอเพิ่งพ่ายแพ ้     

การเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ท่ีผ่านมา            

อีกท้ังยังถูกวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับวาระการปฏิรูปประเทศ 

รวมถึงสิทธิการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันด้วย

ไต้หวันเตรียมเสนอร่างกฎหมายคู่ชีวิต
  วันท่ี  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  รัฐสภาไต้หวันเตรียมเสนอร่างกฎหมายคู ่ชีวิต  เพื่อรับรองสถานะทาง

กฎหมายของคู่รักเพศเดียวกัน  หลังจากก่อนหน้านี้ประชาชนลงประชามติไม่ยอมรับให้แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่ง                  

เรื่องการสมรส  ที่ปัจจุบันก�าหนดว่าการสมรสเป็นเรื่องของชายกับหญิงเท่านั้น  โดยสาระส�าคัญของกฎหมายคู่ชีวิตจะ

ก�าหนดสิทธิและหน้าที่ของคู่รักเพศเดียวกันเช่นเดียวกับคู่รักต่างเพศ

  ซูเจิงชาง  (Su  Tseng-chang)  นักการเมืองไต้หวัน  กล่าวว่า  ร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นการเคารพผล                         

การลงประชามติของประชาชน  แม้นักเคลื่อนไหวด้านความเท่าเทียมทางเพศจะมองว่าการมีกฎหมาย  ๒  ฉบับหมายถึง

การเลือกปฏิบัติต่อคนรักเพศเดียวกันก็ตาม  และย�้าว่าแม้อาจไม่ได้ตามท่ีคาดหวัง  แต่หลังจากนี้จะหมายถึงการเริ่มต้น 

ขณะท่ี  เจนนิเฟอร์  ลู่  (Jennifer  Lu)  นักเคลื่อนไหวด้านความเท่าเทียมในการแต่งงานของเพศเดียวกัน  กล่าวว่า             

ร่างกฎหมายคู่ชีวิตฉบับนี้ยังไม่ได้ให้สิทธิคนรักเพศเดียวกันเท่าเทียมกับคู่รักต่างเพศ  และยืนยันจะต่อสู้ต่อไป
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  อย่างไรก็ตาม  จ�านวนผู้ออกมาใช้สิทธิอยู่เพียง 

๓๕.๖  %  ลดลงเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งเมื่อปี  ๒๕๕๘ 

โดยการเลือกตั้งของไนจีเรียเป็นที่จับตาอย่างมากในทวีป

แอฟริกา  จากการที่ไนจีเรียที่เป็นประเทศขนาดใหญ่ที่สุด 

ทั้งในด้านจ�านวนประชากรและเศรษฐกิจ  โดยนอกจากนี้ยัง

มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และสมาชิกวุฒิสภา

ที่ก�าลังจะประกาศผลต่อไป

นายจอร์จ  อึสติซ

ผู้น�าไนจีเรียชนะการเลือกตั้ง  ๒  สมัย
  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติไนจีเรีย  ประกาศว่าผลการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดี  ปรากฏว่า  นายมูฮัมมาดู  บูฮารี  ประธานาธิบดีของไนจีเรียชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง  ๕๐.๘% 

คิดเป็นคะแนน  ๑๕.๒  ล้านเสียง  ตามด้วยนายอาติกู  อาบูบาการ์  อดีตรองประธานาธิบดี  ได้รับคะแนนเสียง

สนับสนุน  ๔๕.๘%  คิดเป็นคะแนน  ๑๑.๓  ล้านเสียง

รัฐมนตรีอังกฤษประกาศลาออก 
  วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๒  นายจอร์จ  อึสติซ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและประมงของอังกฤษ 

ประกาศลาออกจากต�าแหน่ง  โดยแสดงความไม่พอใจต่อการท่ีนางเทเรซา  เมย์  นายกรัฐมนตรีอังกฤษ  จะเสนอให้

รัฐสภาสามารถลงมติเลื่อนก�าหนดเวลาในการแยกตัวจากสหภาพยุโรป  (Brexit)

  นายอึสติซ  ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนให้อังกฤษแยกตัวจากสหภาพยุโรป  กล่าวว่า  เขาจะอภิปรายต่อข้อตกลง 

Brex i t   ของนางเมย ์ ในฐานะสมาชิกรัฐสภาอิสระ  ท้ังนี้   นางเมย ์จะเสนอต ่อรัฐสภาเพื่อให ้มีการลงมติ

ว่า  อังกฤษจะแยกตัวจากสหภาพยุโรป  โดยไร้ข้อตกลง  หรือจะมีการเล่ือนก�าหนดเวลาในการแยกตัวจากเดิมวันที่  ๒๙ 

มีนาคม  ๒๕๖๒ 

ประธานาธิบดี  มูฮัมมาดู  บูฮารี
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  ทั้งนี้  อินเดียและตุรกีได้รับสิทธิพิเศษให้ยกเว้นภาษีน�าเข้าสินค้าไปยัง

สหรัฐราว  ๒,๐๐๐  รายการ  ซึ่งครอบคลุมถึงชิ้นส่วนรถยนต์  วาล์วส�าหรับใช้งาน

ในอุตสาหกรรม  และวัสดุสิ่งทอ  ซึ่งทางรายงานประจ�าเดือน  ของส�านักงานวิจัย

แห่งรัฐสภาสหรัฐพบว่า  ในปี  ๒๕๖๐  อินเดียเป็นประเทศที่ได้ประโยชน์จาก               

สิทธิพิเศษทางภาษีดังกล่าวมากที่สุดในโลก  หรือคิดเป็นมูลค่าการยกเว้นภาษี                 

ราว  ๕.๗  พันล้านดอลลาร์  ขณะที่ตุรกีได้ประโยชน์มากสุดเป็นอันดับ  ๕                   

ด้วยมูลค่าการยกเว้นภาษีเป็นจ�านวนเงิน  ๑.๗  พันล้านดอลลาร์  อย่างไรก็ด ี              

การพิจารณายกเลิกสิทธิพิเศษทางภาษีดังกล ่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้                           

หากทั้งสองประเทศตอบสนองข้อเรียกร้องของสหรัฐ

ประธานาธิบดีสหรัฐยื่นหนังสือต่อสภาคองเกรส  เตรียมยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้ากับอินเดียและตุรกี
  วันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๒  ส�านักงานผู ้แทนการค้าของสหรัฐเปิดเผยในแถลงการณ์ว่า  ประธานาธิบด ี                       

นายโดนัลด์  ทรัมป์  ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ย่ืนหนังสือต่อสภาคองเกรสเพ่ือแสดงความจ�านงในการยุติสิทธิพิเศษ

ทางการค้ากับอินเดียและตุรกี  ก่อนที่ประธานาธิบดีจะสามารถด�าเนินการดังกล่าวตามอ�านาจได้ใน  ๖๐  วันหลังจากนี้ 

การประชุมประจ�าปีของจีน
  วันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๒  นาย  สี  จ้ินผิง  เลขาธิการใหญ่แห่งคณะกรรมาธิการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน 

หรือซีพีซี  (Communist  Party  of  China  :  CPC)  ควบต�าแหน่งประธานาธิบดี  และประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง  

ได้น�าขบวนกลุ่มผู ้น�าสูงสุด  มาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสองสภา  ท่ีจัดขึ้น  ณ  มหาศาลาประชาชน  กรุงปักก่ิง                      

ซึ่งการประชุมประจ�าปี  จะเป็นการประชุมทั้งสองสภาโดยเริ่มจากการประชุมคณะกรรมาธิการปรึกษาการเมืองของ     

พรรคคอมมิวนิสต์จีน  (Chinese  People's  Political  Consultative  Conference  :  CPPCC)  จากนั้นจะตามด้วย               

การประชุมสภาผู้แทนประชาชนทั่วประเทศ  (National  People's  Congress  :  NPC)  ซึ่งเป็นสภานิติบัญญัติ  หรือรัฐสภา 

และถือเป็นงานทางการเมืองที่ส�าคัญของจีน  จะใช้เวลาในการประชุม  ๑๑  วัน  มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ  ๕,๐๐๐  คน

นายโดนัลด์  ทรัมป์

  ทั้งนี้จีนได้ก�าหนดเป้าหมายปี  ๒๐๒๐  เป็นเส้นตายการบรรลุชัยชนะในศึกขจัดความยากจน  จะระดมเสียง 

สนับสนุนเพื่อประกันชัยชนะในการสร้างสังคมกินดีอยู่ดีอย่างรอบด้าน  หรือสังคมรุ่งเรืองระดับปานกลาง  ที่จีนเรียก  

“เสี่ยวคัง”  จะมุ่งถกเถียงการต่อสู ้สงครามใหญ่สามด้านคือ  ความเส่ียง  ความยากจน  และมลพิษในส่ิงแวดล้อม  

ปัจจุบันจ�านวนประชากรที่ยากจนในเขตชนบทจีน  ยังมีมากถึง  ๑๖.๖  ล้านคน  และคาดว่ารัฐบาลจะสามารถช่วย 

ประชากรกว่า  ๑๐  ล้านคน  หลุดพ้นจากฐานะยากจนภายในปี  ๒๐๑๙  นี้
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แวดวงกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วันที่	 ๑๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๒	 นายพีระศักดิ์	 พอจิต	 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่สอง								

พร้อมด้วย	 พลโท	 ชัยยุทธ	 พร้อมสุข	 ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 พลเรือโท	

สนธยา	 น้อยฉายา	 และคณะอนุกรรมการ	 เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	

พบประชาชน	 เดินทางลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแฟก	 ต�าบลท่าแฟก	 อ�าเภอน�้าปาด	 จังหวัดอุตรดิตถ์																		

เพื่อติดตามประเด็นปัญหาเกี่ยวกับที่ดินท�ากินซึ่งเป็นประเด็นปัญหาในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต	ิ																															

พบประชาชน	 จากนั้นคณะอนุกรรมการฯ	 ได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามประเด็นปัญหาเกี่ยวกับที่ดินท�ากินในต�าบลนางพญา	

อ�าเภอท่าปลา	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน																							

โดยมีปลัดจังหวัด	 และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์	 เข้าร่วมประชุมหารือเพ่ือแก้ไขประเด็นปัญหาดังกล่าว	

นอกจากนี้	 ยังศึกษาดูงานและรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนในพ้ืนท่ีอ�าเภอน�้าปาด	 และอ�าเภอท่าปลา																							

โดยประชาชนในพ้ืนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับที่ดินท�ากิน	 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบพื้นที่ในการอนุญาต

ใช้ประโยชน์ตามกลไกของกฎหมาย	 ซึ่งคณะกรรมาธิการได้มีการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการพิจารณา																												

ร่างพระราชบัญญัติต่าง	 ๆ	 ของ	 สนช.	 เพ่ือเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน	 ทั้งน้ี	 คณะกรรมาธิการ 

จะน�าข้อมูลประเด็นปัญหาที่ได้รับไปพิจารณาติดตาม	 และเร่งรัดการด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจต่อไป	

นายพีระศักดิ์  พอจิต
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คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วันท่ี	 ๑๓	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๒	 ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 กระทรวงสาธารณสุข	 คณะอนุกรรมาธิการ							

บูรณาการและขับเคลื่อนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย	 ในคณะกรรมาธิการ														

การสาธารณสุข	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 น�าโดยนายมหรรณพ	 เดชวิทักษ์	 ประธานคณะอนุกรรมาธิการ	 เดินทางไป
ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุป	 รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น								

กับผู ้บริหารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 และผู ้บริหารของ

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี	 ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางและ

มาตรการในการก�ากับดูแลการโฆษณาเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพของ

หน่วยงานซึ่งมีอ�านาจหน้าท่ีในการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาล	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 และประกาศกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไข	 และค่าใช ้จ ่ายใน																						

การโฆษณา	 หรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล	 ตลอดจนผลดีหรือ														

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว	

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ....  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วันท่ี	 ๒๐	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๒	 มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดการ

ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 ....	 	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 การประชุมครั้งนี้สืบเนื่อง

มาจากได้รับหนังสือจากนักศึกษาหลักสูตร	 การเสริมสร้างสังคมสันติสุข	 รุ่นท่ี	 ๙	 น�าโดย	 ดร.	 ภัทรศศิร์	 รุจนเวสน	์												

ได้ยื่นหนังสือต่อ	 พลเอก	 นิพัทธ์	 ทองเล็ก	 ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดการ

ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 ....	 เพื่อน�าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา								

ร่างพระราชบัญญัติ	 เช่น	 การเพิ่มบทเฉพาะกาลตามมาตรา	 ๓๗	 เพื่อขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายไปอีก	 ๒	 ปี														

เพื่อให้ซาเล้ง	 รถเร่	 ชาวบ้านที่รับจ้างคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์	 สมาคมผู้พิการต่าง	 ๆ	 หรือผู้รับซื้อขยะอิเล็กทรอนิกส์	

ได้มีเวลาพัฒนาตนเองและครอบครัวเพื่อปรับเปล่ียนไปสู่อาชีพอ่ืน	 หากมีการบังคับใช้กฎหมายในระยะส้ันเกินไป													

จะท�าให้ประชาชนกลุ่มนี้ต้องเสียรายได้และผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตได้	 รัฐควรส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนที่มีทักษะ

ประกอบอาชีพรับซื้อหรือคัดแยกขยะอยู่แล้ว	 ให้สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มจดทะเบียนเพื่อขอจัดตั้งศูนย์รับคืนซาก

ผลิตภัณฑ์หรือโรงงานคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์และควรส่งเสริมอบรมอาชีพทางเลือกให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพ															

ซาเล้งรับซื้อขยะ	 และผู้คัดแยกขยะในชุมชนเพื่อเปล่ียนอาชีพตลอดจนควรมีการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องต่าง	 ๆ	 ได้แก	่

กฎหมายควบคุมสิ่งแวดล้อม	 ผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม	 ให้กับ

ประชาชนทุกเพศ	 ทุกวัย	 โดยเฉพาะประชาชนกลุ ่มที่เกี่ยวข้องกับซาก

ผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจอย่างเข้าถึงและต่อเนื่อง	 นอกจากนี้	 ควรจัดท�าหลักสูตรอาชีพ

คัดแยกขยะ	 โดยร่วมกับบริษัทเอกชนท่ีมีความเชี่ยวชาญในการจัดอบรม																	

ให้กับประชาชนท่ีสนใจและได้พิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติการจัดการ

ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 .....	 ตั้งแต่	

หลักการ	 เหตุผล	 และพิจารณารายมาตราจนจบร่างพระราชบัญญัติและ													

จะมีการพิจารณาในบางมาตราที่รอการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป	



   

32เอกสารข่าวรัฐสภา

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วันที่	 ๒๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๒	 พลเอก	 บุญสร้าง	 เนียมประดิษฐ์	 ประธานคณะกรรมาธิการการบริหาร

ราชการแผ่นดิน	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เป็นประธานการประชุม	 เพ่ือพิจารณาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับแนวทาง

การจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรม	 โดยมีนายชรัส	 บุญณสะ	 ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง	 กระทรวงมหาดไทย	 ผู้แทนกระทรวง

มหาดไทย	 ได้กล่าวถึงการด�าเนินงานของศูนย์ด�ารงธรรมว่า	 ใช้ลักษณะของการบูรณาการร่วมกัน	 โดยศูนย์ด�ารงธรรม

กระทรวงมหาดไทยจะท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานข้อมูลกลาง	 รวมถึงประสานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน	 ร้องทุกข์ต่าง	 ๆ 

ของประชาชนที่ส่งเข้ามา	 ส่วนประเด็นที่ร่างพระราชบัญญัติศูนย์ด�ารงธรรม	 พ.ศ.	 ....	 มาตรา	 ๑๒	 ก�าหนดให	้																	

ศูนย์ด�ารงธรรม	 อยู่ภายในสังกัดปกครองจังหวัดนั้น	 มองว่าอาจมีผลกระทบในเรื่องการก�าหนดต�าแหน่ง	 อย่างไรก็ตาม	

กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสอบถามความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว	 โดยที่ตอบกลับมาส่วนใหญ่						

ไม่เห็นด้วยที่จะมีการถ่ายโอนภารกิจไปให้กรมการปกครองจังหวัดรับผิดชอบ	 ซึ่งในประเด็นนี้	 คณะกรรมาธิการได้มี														

ข้อสังเกตว่า	 หนังสือท่ีผู้ว่าราชการตอบกลับมาเป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้น	 และมีจ�านวนไม่ถึงครึ่ง	 กระทรวงมหาดไทย

จึงยังไม่ควรน�ามาเป็นข้อสรุป	 อย่างไรก็ตาม	 ควรติดตามหนังสือดังกล่าว	 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนท่ีเหลือตอบกลับ

มาก่อน	 จึงจะสรุปผลที่แน่ชัดได้	 จากนั้นที่ประชุมได้เข้าสู่การพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุน												

จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรมโยธาธิการและผังเมือง	 ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๖๐	 ท่ีเสนอโดย																				

คณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง	 ส่วนภูมิภาค	 และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	

และพิจารณารายงานการพัฒนาระบบราชการไทย 

ประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ของส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาระบบราชการไทย	 (ก.พ.ร.)	

เสนอโดยคณะอนุกรรมาธิการการปกครอง					

การบริหารราชการแผ่นดิน	 และการพัฒนา

ระบบราชการ	 ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา

รายงานทั้งฉบับแล้ว	 พบว่ามีประเด็นและ														

ข้อสังเกตใน	 3	 ส่วนหลัก	 ๆ	 ประกอบด้วย	

ด ้ านการป รับปรุ งป ระสิ ทธิ ภ าพภาครั ฐ																							

ด้านการปรับบทบาท	 ภารกิจ	 และโครงสร้าง

ของหน่วยงานภาครัฐ	 ด้านการติดตามตรวจสอบ

และประเมินผลการปฏิบัติ งานในภาครัฐ															

และด้านการบริหารราชการแบบบูรณาการ	 ทั้งนี้	 ภายหลังจากคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินมีมติเห็นชอบ

ประเด็นและข้อสังเกตในรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 แล้ว	 คณะกรรมาธิการจะน�า

รายงานส่งไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (วิป	 สนช.)	 เพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติ									

แห่งชาติ	 น�าไปเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาต่อไป	
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คณะกรรมาธิการการพาณิชย์  การอุตสาหกรรม  และการแรงงาน  สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

 วันที่	 ๒๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๒	 มีการประชุมคณะกรรมาธิการการพาณิชย์	 การอุตสาหกรรม	 และการแรงงาน	

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 มีการประชุมพิจารณาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนาดเล็ก																				

ที่ปิดตัวลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการค้า	 โดยมีสินค้าจากต่างประเทศรวมทั้งสินค้าไทยเข้ามาขายสินค้า							

ผ่านทางออนไลน์เป็นจ�านวนมากตามเว็บไซด์ต่าง	 ๆ	 และมีธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่	 (Modern	 Trade)	 จากทั้งในและ								

ต่างประเทศมาประกอบธุรกิจแข่งขันกันเป็นจ�านวนมาก	 ส่งผลให้ร้านค้าขนาดเล็กได้รับผลกระทบจนต้องปิดตัวลง	 และ

นอกจากนั้นภาครัฐเก็บภาษีจากการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้น้อย	 เรื่องดังกล่าวคณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์

เห็นควรเชิญผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์	 และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	 (ทีดีอาร์ไอ)	 เข้าร่วมประชุม											

เพื่อขอทราบข้อมูลและความคิดเห็นต่อไป	 นอกจากนี้ยังมีการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชี

และงบการเงินกองทุนประกันสังคม	 ส�านักงานประกันสังคม	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 ๓๑	 ธันวาคม	 ๒๕๖๐	 โดยมอบหมาย

คณะอนุกรรมาธิการแรงงานพิจารณาภายใน	 ๗	 วัน	 ท้ังนี้	 เพ่ือให้ความเห็นและข้อสังเกตต่อรายงานดังกล่าว																								

พร้อมทั้งแถลงความเห็นและข้อสังเกตหรือตั้งประเด็นซักถามในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

	 วันที่	 ๒๔	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๒	 คณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม	 ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์																

การอุตสาหกรรม	 และการแรงงาน	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 น�าโดย	 นายสุพันธุ ์	 มงคลสุธี	 ประธานคณะอนุ

กรรมาธิการ	 เดินทางไปศึกษาดูงาน	 ณ	 ด่านศุลกากรเชียงของ	 จังหวัดเชียงราย	 เกี่ยวกับการยกระดับนวัตกรรม

อุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก	 และรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการค้าการลงทุนชายแดน	 การปฏิบัติ	 พิธีการ

ศุลกากร	 การจัดเก็บค่าภาษีอากร	 ค่าธรรมเนียม	 และรายได้อื่น	 ๆ	 ควบคุมและตรวจสอบสินค้าน�าเข้าและส่งออก	

สินค้าถ่ายล�า	 สินค้าผ่านแดน	 และของติดตัวผู้โดยสาร	 ด�าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง	 ๆ	 ทั้งด้านคลังสินค้า	

ทัณฑ์บน	 เขตปลอดอากรตามกฎหมายศุลกากร	 เขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม																						

แห่งประเทศไทย	 และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	 สืบสวนและปราบปรามการกระท�าความผิด																													

ตามกฎหมายศุลกากร	 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง	 ในการนี้	 คณะอนุกรรมาธิการได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น													

กับนายด่านศุลกากรเชียงของและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในประเด็นของสถานการณ์การค้าการลงทุนชายแดนในปัจจุบัน	

รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านการค้าการลงทุนชายแดนต่อไป	
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คณะกรรมาธิการการสังคม  เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วันที่	 ๒๔	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๒	 ณ	 หอประชุมอ�าเภอลับแล	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 นายพีระศักดิ์	 พอจิต																		

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่สอง	 พร้อมด้วย	 คณะกรรมาธิการการสังคม	 เด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูงอายุ	

คนพิการ	 และผู้ด้อยโอกาส	 และคณะอนุกรรมการ	 พบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาสในคณะกรรมการด�าเนินงาน

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห ่งชาติพบประชาชน	 ลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงานและรับฟังป ัญหาของประชาชน																																															

ในประเด็น	 “ปัญหาด้านการดูแลสังคมร่วมกัน”	 โดยมีเครือข่ายกลุ่มสตรี	 ผู้สูงอายุ	 คนพิการ	 และเยาวชนในพื้นท่ี

อ�าเภอลับแล	 และอ�าเภอตรอน	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 จ�านวน	 ๒๐๐	 คนเข้าร่วม	 จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงานและ													

รับฟังปัญหาของประชาชน	 ในประเด็น	 “ปัญหาด้านการดูแลสังคมร่วมกัน”	 ณ	 หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอพิชัย															

จังหวัดอุตรดิตถ์	 โดยมีเครือข่ายกลุ่มสตรี	 ผู้สูงอายุ	 คนพิการ	 และเยาวชนในพื้นท่ีอ�าเภอพิชัยและอ�าเภอทองแสนขัน	

จังหวัดอุตรดิตถ์	 จ�านวน	 ๒๐๐	 คน	 เข้าร่วมงาน	 โอกาสนี้	 คณะกรรมาธิการได้สร้างความเข้าใจกับประชาชน																												

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่าง	 ๆ	 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ตลอดจนได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็น																					

และน�าเสนอปัญหาจากพี่น้องประชาชน	 อาทิ	 ปัญหาการจัดการศึกษา

ส�าหรับคนพิการ	 ปัญหาการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของกองทุนส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	 การสร้างอาชีพ

ให้กับคนพิการ	 เป็นต้น	 ซึ่งคณะกรรมาธิการได้ให้ความส�าคัญกับ													

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น	 โดยประสาน														

ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ	 เพื่อดูแลสังคมร่วมกัน	 ทั้งนี้															

คณะกรรมาธิการจะน�าข้อมูลประเด็นปัญหาที่ได้รับไปพิจารณาติดตาม	

และเร่งรัดการด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจต่อไป	

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว  พ.ศ.  ....  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วันที่	 ๒๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๒	 พลเอก	 มารุต	 ปัชโชตะสิงห์	 ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา							

ร่างพระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 ข้าว	 พ.ศ.	 ....	 พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์	 รัตนวราหะ	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

(สนช.)	 ผู้เสนอร่าง	 พ.ร.บ.	 ข้าว	 พ.ศ.	 ....	 นายกรรณภว์	 ธนภรรคภวิน	 รองประธานคณะกรรมาธิการ	 คนที่หนึ่ง	

และพลโท	 จเรศักณ์ิ	 อานุภาพ	 รองประธานคณะกรรมาธิการ	 คนท่ีสอง	 ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับร่าง	 พ.ร.บ.	 ข้าว	

พ.ศ.	 .. . .	 ภายหลังมีการทบทวนปรับแก ้ไขแนวทาง																						

การด�าเนินการให้มีความเหมาะสม	 โดยร่าง	 พ.ร.บ.	 ข้าว	

พ.ศ.	 ....	 ฉบับนี้	 เกิดจาก	 สนช.	 พบประชาชน	 ที่ลงพื้น

ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาข้าวและชาวนามากว่า	 ๒	 ปี	

พบว่า	 ชาวนาในทุกจังหวัดเรียกร้องให้มีกฎหมายว่าด้วย

ข้าว	 โดยสรุปความต้องการของชาวนาประกอบด้วย	 ๓	

ประการ	 คือ	 ต้องการเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ	 ราคารับซื้อ

ข้าวเปลือกท่ีเป็นราคาตายตัว	 และให้โรงสีรับซื้อในราคา														

ที่สะท้อนตามความเป็นจริงและเป็นธรรม	 ดังนั้น	 หลักการ
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คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วันที่	 ๒๗	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๒	 พลอากาศเอก	 ทรงธรรม	 โชคคณาพิทักษ์	 ประธานคณะอนุกรรมาธิการ										

รับเรื่องราวร้องทุกข์	 ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เป็นประธานการประชุม

เพื่อพิจารณาร่างรายงานเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนในพ้ืนท่ีร้องเรียนว่า	 มีการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์โดยการสร้าง

สิ่งปลูกสร้างจ�านวนมาก	 ในพื้นที่ต�าบลบางหญ้าแพรก	 อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร	 จังหวัดสมุทรสาคร	 พร้อมกับพิจารณา

หนังสือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมของส�านักงานที่ดินจังหวัดนครพนม	 สาขาศรีสงคราม	 ซึ่งเป็นเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ช่วยเหลือ

และ ติดตามการขอออกโฉนดที่ ดิ นของผู ้ ร ้ อ ง ซ่ึ งมี																										

ความล่าช้าในพ้ืนที่ต�าบลหาดแพง	 อ�าเภอศรีสงคราม	

จังหวัดนครพนม	 นอกจากนี้ยังได้พิจารณาเรื่องร้องเรียน

กรณีให้ทุกคนที่ครอบครองท�าประโยชน์ที่ดินทุกแห่งน�าหลักฐาน

ไปขอยื่นออกโฉนดที่ดิน	 หลังจากนั้นจึงให้ด�าเนินการยกเลิก

มาตรา	 ๕๙	 ทวิ	 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อไม่ให้มี

การออกโฉนดอีก	 โดยพิจารณาหนังสือของผู ้ร ้องเรียน								

รวมทั้งยังได้พิจารณากรณีชาวบ้านในพื้นที่เกาะรายาใหญ	่

หมู ่ที่	 ๓	 ต�าบลราไวย์	 อ�าเภอเมืองภูเก็ต	 ขอให้แก้ไข

ปัญหาการออกเอกสารสิทธ์ิในที่ดิน	 และการเลือกปฏิบัติ

ของร่าง	 พ.ร.บ.	 นี้	 จึงมุ่งเน้นไม่ให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวนา	 ส�าหรับจุดเด่นของ																			

ร่าง	 พ.ร.บ.	 ข้าว	 พ.ศ.	 ....	 มี	 ๕	 ประการ	 คือ	 ยกระดับคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว	 (นบข.)												

โดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 ผู้แทนเกษตรกร	 ผู้ปลูกข้าวท่ีเป็นชาวนา	 ๕	 คน	 และผู้ทรงคุณวุฒิ																

๓	 คน	 ร่วมก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวของประเทศ	 เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	 สามารถ

แข่งขันกับต่างประเทศได้	 มีการจัดท�าเขตศักยภาพการผลิตข้าวทั้งประเทศ	 ให้ภาครัฐสามารถเข้ามาดูแลช่วยเหลือ																				

ทั้งผู ้ที่อยู ่ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวและพื้นท่ีที่ไม่มีความเหมาะสม	 มีการดูแลสนับสนุนส่งเสริม																												

ในเรื่องคุณภาพมาตรฐานเมล็ดพันธุ ์ข ้าว	 สามารถตรวจสอบและรับรองว่าพันธุ ์ข ้าวนั้นเป็นพันธุ ์ข ้าวที่มีคุณภาพ																																																			

เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและเฝ้าระวังการซื้อขายข้าวเปลือกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 สร้างความเป็นธรรมใน

ระบบการรับซื้อข้าวเปลือกของชาวนา	 ออกใบรับซื้อข้าวเปลือก	 เพ่ิมมาตรการป้องกันการลักลอบน�าเข้าจากต่างประเทศ

เข้ามาในประเทศไทย	เนื่องจากปัญหาคุณภาพข้าวที่ปลอมปนจะมีผลตกค้างยาวนานถึง	 ๕	 ปี	

ของเจ้าหน้าท่ีรัฐระหว่างชาวบ้านกับกลุ ่มนายทุน	 และ

พิจารณาหนังสือแจ้งผลการด�าเนินการของอ�าเภอนครไทย	 กรณีขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของก�านันต�าบลบ่อโพธ์ิ	

ได้แสดงหลักฐานอันเป็นเท็จว่าที่ดินที่ผู้ร้องครอบครองเป็นท่ีสาธารณประโยชน์และได้มีการออกหนังสือส�าคัญส�าหรับ																	

ที่หลวงแล้วในพื้นที่ต�าบลบ่อโพธิ์	 อ�าเภอนครไท	 จังหวัดพิษณุโลก	
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การปกครอง	 การบริหารราชการแผ่นดิน	 และการพัฒนา

ระบบราชการได้พิจารณาเรื่องร้องเรียน	 เรื่อง	 “กรณี														

การบริหารงานของเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ						

ท่ีส ่งผลกระทบต ่อประสิทธิภาพในการปฏิบั ติหน ้าที่																							

ของบุคคลในส�านักงานคณะกรรมการวิ จัยแห ่งชาติ”																																

ซ่ึงภายหลังจากพิจารณาในรายละเอียดแล้ว	 ที่ประชุมเห็นว่า 

เรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นเรื่องการบริหารงานภายใน

องค์กร	 ซึ่งอยู่ในอ�านาจหน้าท่ีของฝ่ายบริหาร	 จึงมีมติให้

ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง	

เพื่อด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป	

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วันที่	 ๒๘	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๒	 พลเอก	 บุญสร้าง	 เนียมประดิษฐ์	 ประธานคณะกรรมาธิการการบริหาร

ราชการแผ่นดิน	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการด�าเนินโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองลับแล	 โดยการน�าสายไฟฟ้าและสายเคเบิลลงดิน	 ในพื้นที่เทศบาลต�าบลศรีพนมมาศ	 อ�าเภอ

ลับแล	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม	 ประกอบด้วย	 ส�านักงบประมาณ	

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่	 ๙	 (จังหวัดล�าปาง)	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ส�านักตรวจราชการ	 ส�านักงาน

ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 จังหวัดอุตรดิตถ์และสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์	 ส�าหรับกรณีดังกล่าวพบว่า																	

มีปัญหาอุปสรรคในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการน�าสายไฟฟ้าและสายเคเบิลลงดิน	 เนื่องจากผู้ตรวจราชการ																		

ส�านักนายกรัฐมนตรี	 ส�านักตรวจเงินแผ่นดิน	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 และหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ

การจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดอุตรดิตถ์ว่าในกรณีนี้ทรัพย์สินท่ีเกิดขึ้นจะต้องเป็นของจังหวัดอุตรดิตถ์	 ไม่ใช่การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค	 (กฟภ.)	 ขณะเดียวกันการด�าเนินโครงการ	 ซึ่งต้องใช้เสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าที่เป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค	 จึงท�าให้การน�าเงินงบประมาณส่วนนี้ไปว่าจ้างให้	 กฟภ.	 ด�าเนินการจึงเป็นการใช้อ�านาจซ�้าซ้อนกัน	 ทั้งนี้	

ภายหลังจากกรรมาธิการฯ	 รับฟังการช้ีแจงของผู้แทนแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมแล้ว	 ที่ประชุมเห็นควรให้จังหวัด

อุตรดิตถ์ไปด�าเนินการต้ังคณะกรรมการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 เพ่ือหาทางออกในประเด็นดังกล่าวต่อไป	

จากนั้นที่ประชุมได้เข้าสู ่การพิจารณารายงานผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการโดยคณะอนุกรรมาธิการ																			

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วันศุกร์ที่	 ๘	 มีนาคม	 ๒๕๖๒	 ณ	 เมืองกุ้ยหลิน	 มณฑลกว่างซี	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 คณะกรรมาธิการ

การศึกษาและการกีฬา	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 น�าโดย	 นายตวง	 อันทะไชย	 ประธานคณะกรรมาธิการ	 เดินทางเยือน 

และประชุมทวิภาคี	 รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารวิทยาลัยหลีเจียง		

มหาวิทยาลัยครูกว ่างซี 	 โดยมี	 Dr.	 Yang	 Suzhe	 อธิการบดีวิทยาลัยหลี เจียง	 มหาวิทยาลัยครูกว ่างซี		

Mrs.	 Yang	 Qingqing	 รองอธิการบดี	 พร้อมด้วย	 คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ	 ในการนี้		

อธิการบดีวิทยาลัยหลีเจียง	 มหาวิทยาลัยครูกว่างซีได้พาคณะเยี่ยมชมตัวอย่างการเรียนรู ้ภาษาจีนซึ่งก�าหนดให้																				

นักศึกษาเรียนรู ้ผ่านทางศิลปะ	 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน	 และการท�ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 เช่น																																													
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   การร�ามวยไทเก็ก	 การเขียนตัวอักษรภาษาจีนด้วยพู่กัน	 การชงชา	 เป็นต้น	 ตลอดจนเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์หยกฝีมือ													

ของนักศึกษาโครงการสร้างนวัตกรรมและบุกเบิกกิจการของนักศึกษา	 ซึ่งได้รับรางวัลในระดับประเทศ

	 จากนั้น	 คณะกรรมาธิการและผู้บริหารของวิทยาลัยหลีเจียง	 มหาวิทยาลัยครูกว่างซีได้ประชุมร่วมกันซึ่ง	

อธิการบดีได้น�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย	 ซึ่งได้เปิดสอน	 ๙	 คณะ	 และการจัดการเรียนการสอนของคณะภาษา	และ

วรรณคดี	 ซึ่งเปิดสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาต่างชาติหลายภาษา	 เช่น	 ภาษาจีน	 ภาษาเวียดนาม	 ภาษา

อังกฤษ	 ภาษาไทย	 เป็นต้น	 โดยมีนักศึกษาจากประเทศไทยมาศึกษาแล้วจ�านวนประมาณ	 ๔๔	 คน	 จากทั้ง																																		

๔	 วิทยาลัย	 ประกอบด ้วย	 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา	 วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลย	ี																																								

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี	 และวิทยาลัยพณิชยการนครนายก	 โดยมาเรียนรู ้และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีน					

ส�าหรับใช้ในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเกี่ยวกับระบบขนส่งทางราง	 นอกจากนี้	 วิทยาลัยหลีเจียงได้ส่งบุคลากร																					

ของวิทยาลัยไปอบรมและท�างานในประเทศไทยเพ่ือเรียนรู ้และพัฒนาตนเอง	 ตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือ									

ระหว่างไทย-จีนให้มีความแน่นแฟ้นมากขึ้น	 ทั้งนี้ 	 ในการแลกเปลี่ยนความเห็นร ่วมกันนั้นคณะกรรมาธิการ																																															

มีความประสงค์ที่จะผลักดันให้สถาบันการศึกษาของไทยและวิทยาลัยหลีเจียงมีการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา																

ท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและระดับมัธยมให้เพิ่มมากขึ้น	 เพ่ือน�าไปสู่การสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน													

อย่างย่ังยืนต่อไป	 ซึ่งทางวิทยาลัยหลีเจียงยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือท่ีจะผลักดันให้มีการสร้างความร่วมมือ																						

ด้านการศึกษาต่อไปในอนาคตออย่างแน่นอน	 จากนั้น	 อธิการบดีวิทยาลัยหลีเจียงได้เชิญประธานคณะกรรมาธิการ																	

ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์ศึกษาภาษาจีนส�าหรับนักศึกษาไทย	
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กฎหมายควรรู้

	 โดยปกติแล้วการจับกุมผู้กระท�าผิดนั้นเป็นอ�านาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานซึ่งค�าว่า	 เจ้าพนักงานท่ีว่านี	้									

มีความหมายกว้างขึ้นอยู่กับกฎหมาย	 ในแต่ละเรื่องนั้นจะบัญญัติให้ใครเป็นเจ้าพนักงาน	 เช่น	 เจ้าหน้าที่ศุลกากรเป็น

เจ้าพนักงานตามกฎหมายศุลกากร	 มีอ�านาจหน้าท่ีในการจับกุมความผิดเกี่ยวกับการขนสินค้าหนีภาษี	 เจ้าหน้าที	่																

สรรพสามิตเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายสรรพสามิต	 มีอ�านาจหน้าท่ีจับกุมความผิดเกี่ยวกับสรรพสามิต	 ฯลฯ	 เป็นต้น	

ส่วนต�ารวจ	 นายอ�าเภอ	 ปลัดอ�าเภอ	 นั้น	 จัดอยู่ในประเภทพนักงานฝ่ายปกครองมีอ�านาจหน้าท่ีจับกุมความผิดได	้													

ทุกประเภท	 แม้ว่าความผิดนั้น	 ๆ	 จะมีเจ้าพนักงานโดยเฉพาะอยู่แล้วก็ตาม	 เช่น	 ความผิดตามกฎหมายศุลกากร	

กฎหมายสรรพสามิต	 ต�ารวจ	 นายอ�าเภอ	 ปลัดอ�าเภอ	 ก็ยังมีอ�านาจหน้าที่ในการจับกุมได้

	 ส�าหรับประชาชนหรือที่เรียกว่าราษฎรธรรมดานั้น	 โดยปกติไม่มีอ�านาจและหน้าที่ในการจับกุมผู้ใดได้	

เพราะประชาชนธรรมดาไม่ได้เป็นเจ้าพนักงาน

	 แต่อย่างไรก็ดีกฎหมายไม่ได้ห้ามเด็ดขาดตายตัวว่ามิให้ประชาชนธรรมดาจับกุมผู้กระท�าผิดโดยสิ้นเชิง		

บทบัญญัติที่เป็นข้อยกเว้นไว้ให้ประชาชนธรรมดามีอ�านาจที่จะจับกุมผู้กระท�าผิดได้เฉพาะในบางกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

ประชาชนธรรมดาจะจับกุมผู้กระท�าผิดได้หรือไม่
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๑.  เมื่อเจ้าพนักงานร้องขอให้ช่วยจับ
	 กรณีนี้จะต้องเป็นเรื่องที่มีหมายจับอยู่แล้ว	 ไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานใดก็ตามและเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่

จัดการตามกฎหมายหรือจับตามหมายจับนั้นได้ร้องขอให้ประชาชนธรรมดาช่วยจับกุมผู้กระท�าผิดที่หมายจับระบุไว	้																

ข้อนี้ต้องพึงระวังให้ดีว่าถ้าเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานจะจับกุมโดยไม่มีหมายจับแม้เจ้าพนักงาน	 จะร้องขอให้ประชาชน

ธรรมดาช่วยจับ	 ประชาชนธรรมดาก็ไม่มีอ�านาจในการจับกุม

	 มีข้อสังเกตว่าค�าร้องขอของเจ้าพนักงานเช่นนี้ไม่ถือเป็นค�าส่ังของเจ้าพนักงาน	 ดังนั้น	 ประชาชน																																

ผู้ได้รับค�าร้องขอจะปฏิบัติตามค�าร้องขอนั้นหรือไม่ก็ได้

๒.  เมื่อพบการกระท�าผิดซึ่งหน้าเฉพาะความผิดประเภทที่กฎหมายระบุไว้
	 กรณีน้ีประชาชนผู้พบการกระท�าผิดนั้นสามารถเข้าท�าการจับกุมได้ทันทีโดยไม่ต้องคอยให้เจ้าพนักงาน

ร้องขอ	 อย่างไรก็ดีอ�านาจในการจับกุมของประชาชนธรรมดาตามข้อ	 ๒	 นี้	 ค่อนข้างจะมีขอบเขตจ�ากัดอยู่เฉพาะแต่

ความผิดประเภทที่ระบุไว้ในท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเท่านั้น	 และต้องเป็นกรณีที่พบการกระท�าผิด

ซึ่งหน้าอีกด้วย	 ซึ่งเง่ือนไขข้อนี้นับว่าเป็นปัญหาอยู่ไม่น้อยส�าหรับผู้ท่ีไม่เคยเรียนกฎหมายมาก่อนเพราะจะไม่ทราบ									

ความหมายแค่ไหน	 เพราะถ้อยค�านี้เป็นค�าทางกฎหมาย	 ซึ่งมีความหมายเฉพาะไม่จ�าเป็นต้องน�ามาเขียนในท่ีน้ี	 แต่จะ

ขอน�าเอาความผิดซึ่งหน้าที่ระบุอยู่ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเฉพาะท่ีพบอยู่เสมอเพื่อเป็น

แนวทางในการจดจ�า
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 	 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน

 	 ความผิดฐานหลบหนีจากที่คุมขัง

 	 ความผิดต่อศาสนา

 	 ความผิดปลอมแปลงเงินตรา

 	 การก่อการจลาจล

 	 ข่มขืนกระท�าช�าเรา

 	 ท�าร้ายร่างกาย

 	 ฆ่าคนตาย

 	 หน่วงเหนี่ยวกักขัง

 	 ลักทรัพย์

 	 วิ่งราวทรัพย์	 ชิงทรัพย์	 ปล้นทรัพย์	 กรรโชกทรัพย์

๓.  เมื่อประชาชนผู้เป็นนายประกันผู้ต้องหาหรือจ�าเลยที่ได้หลบหนีประกัน  หรือจะหลบหนีประกัน
	 โดยเฉพาะเม่ือไม่สามารถจะขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานให้จับกุมได้ทันท่วงทีเท่านั้น	 การจับกุม

ประชาชนธรรมดา	 ตามท่ีกล่าวมาทั้ง	 ๓	 กรณีนี้เป็นเพียงอ�านาจตามกฎหมาย	 ที่จะจับกุมได้เท่านั้น	 ไม่ใช่เป็นหน้าที	่												

ที่จะต้องปฏิบัติ	 และถ้าเป็นกรณีอื่นนอกเหนือจากท่ีกล่าวมานี้ประชาชนธรรมดาก็ไม่มีอ�านาจท�าการจับกุมผู้กระท�าผิด							

ได้เลย

ผลทางกฎหมาย
	 กรณีที่ประชาชนธรรมดามีอ�านาจตามกฎหมายที่จะจับกุมผู้กระท�าความผิดได้ดังกล่าวมาในข้อ	 ๑-๓	 นี้	

ประชาชนผู้ท�าการจับกุมย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเช่น	 ไม่มีความผิดฐานท�าให้ผู้ถูกจับเส่ือมเสียอิสรภาพ

เสรีภาพหรือหากผู้จะถูกจับนั้นต่อสู้ขัดขวางประชาชนผู้จับก็มีอ�านาจใช้ก�าลังป้องกันตนได้พอสมควรแก่เหตุ

	 ในท�านองกลับกัน	 ถ้าเป็นกรณีไม่มีอ�านาจจับกุมได้ตามกฎหมาย	 ผู ้จับก็ต้องมีความผิดฐาน	 ท�าให้																			

เสื่อมเสียเสรีภาพ	 และอาจมีความผิดฐานอื่นติดตามมากมาย	 เช่น	 บุกรุก	 ท�าร้ายร่างกาย	 ฯลฯ	 เป็นต้น

ข้อมูล  :  กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ�าวัน	 :	 ประชาชนธรรมดาจะจับกุมผู้กระท�าผิดได้หรือไม่	 ๑๐	 มีนาคม	 ๒๕๖๐.  

	 สืบค้นจากเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม	 https://www.moj.go.th/view/7231	 เมื่อวันที่	 ๕	 มีนาคม	 ๒๕๖๒
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ภาพเก่าเล่าเรื่อง

นํ้าสรงมูรธาภิเษก
 

 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ถือเป็นพระราชพิธีที่ส�าคัญส�าหรับผู้ที่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย ์

อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นสวัสดิมงคล  เป็นปึกแผ่นแก่บ้านเมือง  ขั้นตอนที่ส�าคัญในพระราชพิธีอยู่ที่          

พระมหากษัตริย์สรงพระมูรธาภิเษกและทรงรับน�้าอภิเษก  โดยน�้าอภิเษกท่ีถวายนั้นจะเป็นน�้าท่ีได้พลีกรรมตักมา                        

จากสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิตามมณฑลต่าง  ๆ  ทั่วราชอาณาจักร  ซึ่งในขั้นตอนการเตรียมพิธีจะต้องมีการตักน�้าจากแหล่ง

ส�าคัญส�าหรับน�ามาเป็นน�้าสรงมูรธาภิเษกและเพื่อท�าน�้าอภิเษกก่อนที่จะน�าไปประกอบในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก                

ซึ่งน�้าที่น�ามาจะต้องมีความพิเศษกว่าน�้าธรรมดาทั่วไป

?

น้�าสรงมูรธาภิเษก
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ตั้งแต่รัชกาลที่  ๑  ถึงรัชกาลที่  ๔  ใช้น�้าอภิเษกจากสถานท่ีต่างๆ  ได้แก่                          

น�้าสรงมูรธาภิเษก  เป็นน�้าที่ตักจากสระศักด์ิสิทธิ์  ๔  สระ  ในต�าบลสระแก้ว  อ�าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี                    

ประกอบด้วย  สระแก้ว  สระคา  สระยมนา  สระเกษ

  ใช้น�้าในแม่น�้าส�าคัญของประเทศ  ๕  สาย  ซึ่งเรียกว่า  “เบญจสุทธิคงคา”  คือ  ๑.  แม่น�้าบางปะกง                  

ตักที่บึงพระอาจารย์  ต�าบลพระอาจารย์  อ�าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  ๒.  แม่น�้าป่าสัก  ตักท่ีบริเวณบ้านท่าราบ     

ต�าบลต้นตาล  อ�าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี  ๓.  แม่น�้าเจ้าพระยา  ตักท่ีบริเวณปากคลองบางแก้ว  ต�าบลบางแก้ว 

อ�าเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  ๔.  แม่น�้าราชบุรี  ตักที่บริเวณสามแยกคลองหน้าวัดดาวดึงส์  ต�าบลบางช้าง                             

อ�าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  และ  ๕.  แม่น�้าเพชรบุรี   ตักที่ท ่าน�้าวัดท ่าไชยศิริ  ต�าบลสมอพลือ                                      

อ�าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  รวมทั้ง  น�้าจากแหล่งน�้าศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ  ใน  ๗๖  จังหวัด  จ�านวน  ๑๐๗  แหล่งน�้า     

และจากหอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวัง  จ�านวน  ๑  แหล่งน�้า  รวมแหล่งน�้าศักดิ์สิทธิ์ท้ังส้ิน  ๑๐๘  แหล่งน�้า                    

ใช้เป็นน�้าอภิเษก
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  ครั้นถึงรัชกาลที่  ๕  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เมื่อปี  ๒๔๑๑  ใช้น�้าอภิเษกเช่นเดียวกับรัชกาลก่อน  ๆ       

ต่อมาในปี  ๒๔๑๖  รัชกาลที่  ๕  ทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษกอีกครั้งหนึ่ง  หลังจากที่ทรงลาผนวชแล้ว  จึงเพิ่มน�้า

จาก  “ปัญจมหานที”  แม่น�้าสายส�าคัญ  ๕  สายในชมพูทวีปของอินเดียตามต�าราพราหมณ์เจือลงไปด้วย  ซ่ึงคือ                

แม่น�้าคงคา  แม่น�้ายมนา  แม่น�้ามทิ  แม่น�้าอจิรวดี  และแม่น�้าสรภู  ท้ังนี้  ในพิธีบรมราชาภิเษกครั้งท่ี  ๒  ใช้น�้าอภิเษก

ทั้งหมด  ๑๑  แห่ง  เนื่องจากแม่น�้าทั้ง  ๕  สาย  ไหลมาจากเขาไกรลาส  ซึ่งถือว่าเป็นที่สถิตของพระอิศวร

ปัญจมหานที

  ต่อมาในรัชกาลที่  ๖  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ใช้น�้าอภิเษกเช่นเดียวกับรัชกาลที่  ๕  เมื่อปี  ๒๔๑๖                

โดยได้ตักน�้าจากแหล่งน�้าส�าคัญอื่น  ๆ  มาตั้งพิธีเสกน�้าพระพุทธมนต์  ได้แก่ 

 แม่น�้าป่าสัก  ต�าบลท่าราบ  ไปท�าพิธีเสกน�้าท่ีพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี  อันเป็นมหาเจดีย์สถานอยู่ใน

มณฑลประเทศที่ตั้งกรุงละโว้และกรุงศรีอยุธยา 

 ทะเลแก้วและสระแก้ว  แขวงเมืองพิษณุโลก  ไปท�าพิธีท่ีพระวิหารพระพุทธชินราช  วัดพระศรีรัตนมหาธาต ุ

จังหวัดพิษณุโลก  อันเป็นมหาเจดีย์สถานอยู่ในโบราณราชธานีฝ่ายเหนือ

 น�้าโชกชมภู่  น�้าบ่อแก้ว  น�้าบ่อทอง  แขวงเมืองสวรรคโลก  ไปท�าพิธีท่ีวิหารวัดมหาธาตุ  เมืองสวรรคโลก 

จังหวัดสุโขทัย  อันเป็นมหาเจดีย์สถานโบราณราชธานีคร้ังสมเด็จพระร่วงเจ้า  แม่น�้านครชัยศรี  ต�าบลบางแก้ว  ไปท�าพิธี

ที่พระปฐมเจดีย์  เมืองนครชัยศรี  อันเป็นโบราณมหาเจดีย์ตั้งแต่สมัยทวารวดี

 บ่อวัดหน้าพระลาน  บ่อวัดเสมาไชย  บ่อวัดเสมาเมือง  บ่อวัดประตูขาว  ห้วยเขามหาชัย  และน�้าบ่อ 

ปากนาคราช  ในเมืองนครศรีธรรมราช  ไปท�าพิธีท่ีวัดพระมหาธาตุ  เมืองนครศรีธรรมราช  เป็นมหาเจดีย์สถานอยู่ใน

โบราณราชธานีศรีธรรมราช

 บ่อน�้าทิพย์  เมืองนครล�าพูน  ไปท�าพิธีที่วัดพระมหาธาตุหริภุญไชย  อันเป็นมหาเจดีย์สถานในแว่นแคว้น

โบราณราชธานีทั้งหลายในฝ่ายเหนือ  คือ  นครหริภุญไชย  นครเขลางค์  นครเชียงแสน  นครเชียงราย  นครพเยาว์ 

และนครเชียงใหม่
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 บ่อวัดธาตุพนม  ท�าพิธีที่พระธาตุพนม  เมืองนครพนม  มณฑลอุดรอันเป็นมหาเจดีย์สถานอยู่ในประเทศท่ีตั้ง

โบราณราชธานีโคตรบูรพ์หลวง

  นอกจากนี้  ยังได้ตักน�้าจากแหล่งน�้าศักดิ์สิทธิ์ไปตั้งท�าพิธี  ณ  วัดส�าคัญในมณฑลต่างๆ  อีก  ๑๐  มณฑล        

คือ  วัดบรมธาตุ  เมืองชัยนาท  มณฑลนครสวรรค์  วัดมหาธาตุ  เมืองเพชรบูรณ์  มณฑลเพชรบูรณ์  วัดกลาง                        

เมืองนครราชสีมา  มณฑลนครราชสีมา  วัดสีทอง  เมืองอุบลราชธานี  มณฑลอีสาน  วัดโสธร  เมืองฉะเชิงเทรา              

มณฑลปราจีนบุรี  วัดพลับ  เมืองจันทบุรี  มณฑลจันทบุรี  วัดตานีนรสโมสร  เมืองตานี  มณฑลปัตตานี  วัดพระทอง 

เมืองถลาง  มณฑลภูเก็ต  วัดพระธาตุ  เมืองไชยา  มณฑลชุมพร  วัดพระมหาธาตุ  เมืองเพชรบุรี  มณฑลราชบุรี                 

รวมสถานที่ท�าน�้าอภิเษกทั้งหมด  ๑๗  แห่ง  และน�้าอภิเษกนี้ยังคงใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมาจนกระทั่งปัจจุบัน

  โดยในรัชกาลที่  ๗  ตั้งพิธีท�าน�้าอภิเษกรวม  ๑๘  แห่ง  โดยเปลี่ยนสถานที่ตั้งพิธี  ๑  แห่ง  จากวัดมหาธาตุ 

เมืองเพชรบูรณ์  มาตั้งที่พระธาตุช่อแฮ  จังหวัดแพร่  และเพิ่มอีกแห่งหนึ่งที่บึงพระลานชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

พระธาตุช่อแฮ  จังหวัดแพร่

รัชกาลที่  ๗
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พระธาตุแช่แห้ง  จังหวัดน่าน

  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่  ๙  ได้ตั้งพิธีเสกน�้าเช่นเดียวกับรัชกาลที่  ๗  แต่เปลี่ยนสถานที่จากพระธาตุช่อแฮ 

จังหวัดแพร่  มาเป็นพระธาตุแช่แห้ง  จังหวัดน่าน

รัชกาลที่  ๙
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 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ระหว่างวันที่  ๔-๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก  ซึ่งในส่วนของการเตรียมพิธีบรมราชาภิเษกนั้น  กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดต่าง  ๆ  ส�ารวจ

แหล่งน�้าศักดิ์สิทธิ์ที่ส�าคัญตามโบราณราชประเพณีที่ใช้ในการพระราชพิธีในจังหวัด  โดยน�้าแต่ละแห่งจะท�าพิธีพลีกรรม

ตักน�้า  แล้วบรรจุภาชนะเพื่อน�าเข้าพิธีสมโภชน�้าอภิเษก  ณ  มหาเจดีย์สถานและพระอารามต่าง  ๆ  จากนั้น                     

จะน�าเชิญต้ังไว ้ในพระอุโบสถ  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  จนกว่าจะถึงวันพระราชพิธี  จึงจะเชิญเข้าพิธีสวด                            

พระพุทธมนต์เสกน�้า  ณ  พระที่นั่งดุสิดาภิรมย์ต่อไป

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ข้อมูล
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เรื่องน่ารู้

	 การประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย	 (The	 Meeting	of	 the

AIPA	 Advisory	 Council	 on	 Dangerous	 Drugs	 :	 AIPACODD)	 เป็นกรอบการประชุมของสมัชชารัฐสภาอาเซียน		

(ASEAN	 Inter-Parliamentary	 Assembly	 :	 AIPA)	 ในการแสวงหาความร่วมมือของฝ่ายนิติบัญญัติในการปราบปราม					

ภัยคุกคามจากยาเสพติด	 ซ่ึงเป็นความพยายามร่วมกันของประเทศสมาชิก	 AIPA	 เป็นเวลากว่า	 ๑๕	 ปีเพื่อเป็นเวที																		

ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามดูแลการด�าเนินการในประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

	 ทั้งนี้	 การประชุม	 AIPACODD	 เดิมช่ือการประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาข้อเท็จจริงของสมัชชารัฐสภา												

อาเซียนว่าด้วยการปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติด	 (The	 Fact	 Finding	 Committee	 to	 Combat	 the	 Drug													

Menace	 :	 AIFOCOM)	 ซึ่งเริ่มด�าเนินการมาต้ังแต่ปี	 ๒๕๔๕	 โดยในปี	 ๒๕๖๐	 ท่ีประชุมใหญ่	 AIPA	 คร้ังท่ี	 ๓๘								

ณ	 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	 ได้เห็นชอบร่วมกันในการยกระดับการท�างานด้านการปราบปรามยาเสพติดของ	 AIPA																								

ให้มีความเข้มแข็งและเช่ือมโยงการท�างานท้ังภายในและภายนอกภูมิภาคให้รอบด้านมากยิ่งขึ้น	 จึงเป็นที่มาของ																								

การประชุม	AIPACODD

การประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย
(The Meeting of the AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs : AIPACODD)
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	 ทั้งนี้	 การประชุม	 AIPACODD	 จะจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	 ปีละ	 ๑	 ครั้ง	 โดยรัฐสภาประเทศสมาชิก																				

ที่รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่	 AIPA	 จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	 AIPACODD	 ด้วย	 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม	

ประมาณ	 ๔๕	 คน	 แบ่งออกเป็น	 คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกสมัชชารัฐสภาอาเซียน	 ๑๐	 ประเทศ	 ประกอบด้วย	

บรูไนดารุสซาลาม	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 มาเลเซีย	

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	 สาธารณรัฐสิงคโปร์	 ราชอาณาจักรไทย	 และสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม	 โดยมีคณะผู้แทนประเทศละ	 ๓	 คน	 (สมาชิกรัฐสภา	 ๒	 คน	 และเลขานุการคณะ	 ๑	 คน)	 ร่วมด้วย

ผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศต่าง	 ๆ	 เช่น	 สานักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ	

(UNODC)	 และผู้แทนจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านยาเสพติด	 (ASOD)	 เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการประชุม

	 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเข้าใจในกลุ่มประเทศสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อต่อสู้กับยาเสพติดอันตราย

รวบรวมและประเมินแนวทางของฝ่ายนิติบัญญัติของกลุ่มประเทศสมาชิกรัฐสภาอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับ																					

ยาเสพติดเพ่ือการบรรลุเป้าหมายประชาคมอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด	 พร้อมทั้ง	 อ�านวยความสะดวกในการเข้าถึง

กฎหมาย	 นโยบาย	 และโครงการของฝ่ายนิติบัญญัติในอาเซียนท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	 ติดตามและด�าเนินการตามที่

เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย	 นโยบาย	 และโครงการต่าง	 ๆ	 ของฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขจัดยาเสพติด	 นอกจากนี	้																			

ยังเป็นเวทีท่ีใช้ปรึกษาหารือ	 และขอความร่วมมือจากองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ	 สถาบันทางวิทยาศาสตร์	 และ															

ผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องด้านยาเสพติด	 รวมทั้ง	 สร้างความร่วมมือและด�าเนินการความสัมพันธ์ในการต่อสู้กับยาเสพติด	

ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 และสนับสนุนการต่อสู้กับยาเสพติดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในภูมิภาค

อาเซียนโดยการเพิ่มความตระหนักรู้และผลร้ายของยาเสพติด

การประชุมที่ผ่านมา
การประชุม  AIFOCOM  ครั้งที่  ๑๐

	 การประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาข้อเท็จจริงของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยการปราบปรามภัยคุกคาม

จากยาเสพติด	 (AIFOCOM)	 ครั้งที่	 ๑๐	 จัดขึ้นระหว่างวันที่	 ๑๒-๑๖	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 ณ	 โรงแรมริซคุน	 อินเตอร์

เนช่ันแนล	 กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน	 ประเทศบรูไนดารุสซาลาม	 โดยมีคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิก	 AIPA	 รวมท้ัง													

ผู้แทนจากส�านักควบคุมยาเสพติด	 (NCB)	 ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม	 ผู้แทนจากส�านักงานยาเสพติดและอาชญากรรม

แห่งองค์การสหประชาชาติ	 (UNODC)	 และผู้แทนจากการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านยาเสพติด	 (ASOD)	 เข้าร่วม										

การประชุม	 คณะผู ้ แทนรัฐสภาไทยที่ เข ้ าร ่ วมการประชุม	 ประกอบด ้วย	 ๑. 	 พันเอก	 วินัย 	 สมพงษ ์																																																														

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ในฐานะหัวหน้าคณะผู ้แทนรัฐสภาไทย	 ๒.	 รองศาสตราจารย์นรีวรรณ	 จินตกานนท	์																																							

สมาชิกวุฒิสภา	 ผู ้แทนรัฐสภาไทย	 และ	 ๓.	 นายชัยยุทธ	 ศิวาลักษณ์	 ผู ้แทนส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน																										

และปราบปรามยาเสพติด
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การประชุม  AIFOCOM  ครั้งที่  ๑๑

 การประชมุ	 AIFOCOM	 ครัง้ที	่ ๑๑	 จดัขึน้ระหว่างวนัที	่ ๑๒-๑๖	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๗	 ณ	 กรงุเวยีงจันทน์

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ในการประชุมครั้งนี้รัฐสภาไทยงดส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุม	 แต่ได้น�าส่ง

รายงานสถานการณ์ด้านยาเสพติดของประเทศเป็นเอกสารประกอบการประชุม	 ทั้งนี้	 มีรายละเอียดของการประชุม	

ดังนี้

	 ๑.	หัวข้อการประชุม	 “การยกระดับความร่วมมือในหมู่ประเทศสมาชิกรัฐสภาเพื่อการเป็นประชาคม

อาเซียนที่ปลอดยาเสพติด”	 ซึ่งเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภามีส่วนร่วมกับการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและใช้กรอบ																			

ความร่วมมือของ	 AIPA	 ในการควบคุมปัญหายาเสพติดข้ามชาติและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง

	 ๒.	ที่ประชุมมีข้อเสนอในการเชื่อมโยงการน�าข้อตกลงของอาเซียนและข้อมติของ	 AIPA	 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง					

กับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อน�าไปสู่ภูมิภาคอาเซียนท่ีปลอดยาเสพติด	 การแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์												

ยาเสพติด	 เครื่องมือทางกฎหมาย	 และแนวทางปฏิบัต	ิ																																																																	

	 ๓.	มอบหมายให้ส�านักงานเลขาธิการ	 AIPA	 ทบทวนและด�าเนินการรวบรวมความคิดเห็นจากประเทศ																										

สมาชิกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งคณะท�างานของ	 AIPA	 เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ฯ	 ครั้งที่	 ๓๕	 ต่อไป

การประชุม  AIFOCOM  ครั้งที่  ๑๒

	 คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติน�าโดย	 นายศักดิ์ทิพย์	 ไกรฤกษ์	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ																	

พร้อมด้วยผู ้แทนจากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 เดินทางเข้าร ่วมการประชุม																																			

คณะกรรมาธิการศึกษาข้อเท็จจริงของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยการปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติด	 (AIFOCOM) 

ครั้งที่	 ๑๒	 ระหว่างวันที่	 ๗-๑๑	 มิถุนายน	 ๒๕๕๘	 ณ	 กรุงกัวลาลัมเปอร์	 ประเทศมาเลเซีย	 โดยการประชุมดังกล่าว

เป็นกลไกการท�างานในการปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติดของสมัชชารัฐสภาอาเซียน	 ซึ่งมีมาอย่างต่อเนื่องนับจาก

ปี	 ๒๕๔๗	 โดยในการประชุม	 AIFOCOM	 ครั้งที่	 ๑๒	 นี้	 มีการหารือกันภายใต้หัวข้อ	 “การสร้างพลังแก่ประชาชนใน

การมุ่งสู่การเป็นอาเซียนปลอดยาเสพติดภายหลังปี	 ค.ศ.	 ๒๐๑๕”	 โดยท่ีประชุมได้พิจารณาหารือร่วมกันในประเด็น

ส�าคัญ	 ดังนี้

	 ๑.	 แนวทางการท�างานของคณะท�างานของ	 AIFOCOM	 ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลักการให้ม	ี																		

การปรับเปลี่ยนขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะท�างานของ	 AIFOCOM	 (Technical	 Working	 Group	 :	 TWG)	 เพื่อให้

การท�างานของ	 TWG	 มีประสิทธิภาพมากขึ้น	

	 ๒.	 ร่างข้อมติว่าด้วยการมุ่งสู่การเป็นอาเซียนปลอดยาเสพติดภายหลังปี	 ค.ศ.	 ๒๐๑๕	 ผ่านกระบวนการ

ที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันว่า	 AIPA	 ควรให้ความส�าคัญต่อแนวทางในการสนับสนุนภาครัฐ

ในการลดอุปสงค์และอุปทานด้านยาเสพติด	 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง										

การขอความสนับสนุนจากสื่อต่างๆ	 ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจต่อภัยจาก															

ยาเสพติด	 รวมถึงการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อประเด็นด้านดังกล่าว	
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การประชุม  AIFOCOM  ครั้งที่  ๑๓

	 พลอากาศเอก	 ชูชาติ	 บุญชัย	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ในฐานะหัวหน้าคณะผู ้แทนสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ	 และนางกาญจนารัตน์	 ลีวิโรจน์	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เข ้าร ่วมการประชุม	

AIFOCOM	 ครั้งที่	 ๑๓	 ระหว่างวันที่	 ๔-๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๐	 ณ	 กรุงมะนิลา	 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	 มีการหารือกัน

ภายใต้หัวข้อ	 “Forging	 Inclusive	 Partnership	 Towards	 a	 Drug-Free	 ASEAN	 Community”	 โดยมีวาระส�าคัญ	

ดังนี้	

	 ๑.	การน�าเสนอรายงานการด�าเนินการประจ�าปีด้านยาเสพติดของประเทศสมาชิก	 AIPA	 และองค์กร	

ระหว่างประเทศ	 ได้แก่	 ส�านักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ	 (UNODC)	 และผู้แทนจาก								

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านยาเสพติด	 (ASOD)	 ซึ่งกล่าวถึงแนวโน้มของสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน																																

การบังคับใช้กฎหมาย	 การให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน	 การบ�าบัดรักษา	 รวมท้ัง	 บทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติใน																					

การแก้ไขปัญหายาเสพติด	

	 ๒.	ที่ประชุม	 AIFOCOM	 ครั้งที่	 ๑๓	 ยังได้ผ่านความเห็นชอบในการยกร่างข้อมติ	 จ�านวน	 ๒	 ฉบับ	

ได้แก่

	 	 ๑.	ร่างข้อมติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงการประชุม	 AIFOCOM	 ไปสู่คณะมนตรีที่ปรึกษาของ	 AIPA																		

ว่าด้วยยาเสพติดอันตราย	 และการเสริมสร้างบทบาทและหน้าที่ของการประชุม	 เพื่อเป็นเครื่องมือฝ่ายนิติบัญญัต	ิ																			

ในการต่อสู้กับยาเสพติดอันตราย	 ซึ่งเป็นความเห็นร่วมกันของประเทศสมาชิก	 AIPA	 ในการผลักดันให้การท�างาน																	

ด้านยาเสพติดของ	 AIPA	 มีประสิทธิภาพและหวังผลให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

	 	 ๒.	ร่างข้อมติว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อมุ่งไปสู่ประชาคมอาเซียนท่ีปลอดยาเสพติดโดย

มีความจ�าเป็นที่จะต้องสร้างความเช่ือมโยงการท�างานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคประชาสังคม 

และองค์กรระหว่างประเทศ	 เพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายประชาคมอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด	

การประชุม  AIPACODD  ครั้งที่  ๑

 การประชุมคณะมนตรีท่ีปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย	 คร้ังที่	 ๑	 จัดข้ึนระหว่าง 

วันที่	 ๑๘–๒๑	 มิถุนายน	 ๒๕๖๑	 ณ	 สาธารณรัฐสิงคโปร์	 โดยคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ประกอบด้วย														

พลอากาศเอก	 ชูชาติ	 บุญชัย	 และนางสาวจินตนันทน์	 ชญาตร์	 ศุภมิตร	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เข้าร่วม									

การประชุมร่วมกับประเทศสมาชิก	 AIPA	 และผู้แทนจากเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านยาเสพติด	 (ASOD)	 โดยการประชุม                      

AIPACODD	 ครั้งนี้ได้มีการหารือกันใน	 ๓	 ประเด็น	 คือ

	 ๑.	การรายงานสถานการณ์ภายในประเทศด้านการปราบปรามยาเสพติด	 โดยคณะผู้แทนประเทศสมาชิก

ได้มีการรายงานสถานการณ์ด้านยาเสพติดภายในประเทศ	 รวมถึงแนวทางและมาตรการในการจัดการกับปัญหา																										

ยาเสพติด	

	 ๒.	การหารือในร่างข้อมติว่าด้วยการสร้างความม่ันคงของประชาคมอาเซียนให้ปลอดยาเสพติดส�าหรับ																

คนรุ่นใหม่ในอนาคต	 ซ่ึงเป็นร่างข้อมติท่ีให้ความส�าคัญต่อการป้องกันการใช้ยาเสพติดให้หมู่เด็กและเยาวชน	 โดยเน้นหนัก 

ไปที่การสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด	



51 เรื่องน่ารู้

   

	 ๓.	การหารือด้วยข้อก�าหนด	 (TOR)	 ของการประชุม	 AIPACODD	 ซึ่งท่ีประชุมฯ	 ได้หารือกันถึงแนวทาง

การด�าเนินงานของ	 AIPACODD	 โดยที่ประชุมฯ	 ได้เห็นชอบให้มีการรวมกันยกระดับการท�างานของสมัชชารัฐสภา													

อาเซียนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น	

	 นอกจากการหารือกันในประเด็นดังกล่าวแล้ว	 ในการประชุม	 AIPACODD	 ครั้งท่ี	 ๑	 พลอากาศเอกชูชาต	ิ

บุญชัย	 หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ได้รับเกียรติท�าหน้าท่ีรองประธานการประชุม	 ในฐานะของเจ้าภาพ

การประชุม	 AIPACODD	 ครั้งต่อไป	 ซึ่งการท�าหน้าที่รองประธานการประชุมดังกล่าวได้รับการยอมรับและชื่นชมจาก															

ที่ประชุมฯ	 เป็นอย่างมากจากการสนับสนุนภารกิจของประธานในการประชุมและการหาข้อยุติในประเด็นที่ม	ี																						

ความขัดแย้งเกิดขึ้น	

	 ทั้งนี้	 รัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	 การประชุมคณะมนตรีท่ีปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียน	

ว่าด้วยยาเสพติดอันตราย	 (The	 Meeting	 of	 the	 AIPA	 Advisory	 Council	 on	 Dangerous	 Drugs	 :	 AIPACODD)   

ครั้งที่	 ๒	 ระหว่างวันที่	 ๑๒-๑๕	 มีนาคม	 ๒๕๖๒	 ณ	 โรงแรมเลอ	 เมอริเดียน	 จังหวัดเชียงใหม่	

ข้อมูล
กลุ่มงานสมัชชารัฐสภาอาเซียน	 ส�านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ	 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร










